
 

 

          รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

  7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 8. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

  9. นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 10. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 11. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 15. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 16. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 17. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 18. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 19. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 20. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 21. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลาป่วย) 

 2. นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลาป่วย) 

 3. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ขาด) 

 4. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายรุ่ง  ศรโีพธิ์ ปลัดเทศบาล 

  2. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศ์มณ ี ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  3. นายสวาท จำปาอูป หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล  

 4. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่  

 5. นางกิ่งดาว ชุ่มพระวงค ์ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 6. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 

   รก.ผูอ้ำนวยการสำนักการศกึษา 

 7. นางสาวสุกัลญา เรอืงรุ่ง ผูอ้ำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 

 8. นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภ ู ผูอ้ำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

 9. นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

    รก. ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 10. ว่าที่รอ้ยตรีจารุภาส หมอมูล หัวหนา้ฝ่ายสาธารณูปโภค 

    รก.ผูอ้ำนวยการส่วนการโยธา 

 11. นายสมวาส เครือระยา หัวหนา้กลุ่มงานเครื่องจักรกล  

 12. นายสุชาติ เทพพรมวงศ ์ หัวหนา้ฝ่ายปกครอง 

 13. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝ่ายประสานงาน อปท. 

 14. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหนา้ฝ่ายนิติการ 

 15. นางสาวธิตมิา ศักดิ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 16. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 17. นายศิรมิงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 18. นายอภนิัย หวานแหลม เทศกิจ 

 19. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 20. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 
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 21. นายณัฐวุฒิ ปรียาบุตร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 22. นางสาวศริิกัญญา วงศ์วุฒิ คนงานสารบรรณ 

 23. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร์ คนงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นางนารีรัตน์ ไชยชนะ ชุมชนกลางเวียงใต้ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุม

แห่งนี้แล้ว มีจำนวน 17 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธาน 

นัดหมายแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขึ้นจุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในนามสภาเทศบาลนครลำปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง 

และแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี้แจงหรือแถลง

ญัตติต่อสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนแจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง 
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     ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก  ประจำปี 2567 

------------------------------------------ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 

2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 และประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มนีาคม พ.ศ. 2567 นัน้ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง

จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มนีาคม พ.ศ. 2567 

ประกาศ          ณ          วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2567 

      สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 
 

และหนังสือ 
 

ที่ ลป 52001/649               สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลำปาง 52100 

5  กุมภาพันธ์  2567 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52001(สภา)/10 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลำปางกำหนดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 

 

 



5 

 

 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสำนัก/

กองต่าง ๆ เป็นผูอ้ภปิรายชี้แจงหรอืแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

- นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 - นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชญิท่านประธานได้ดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระเป็นลำดับต่อไปครับ  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 13/2566 

           1.2 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 1/2567 

 1.3 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 2/2567 

           1.4 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 3/2567 

            1.5 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) 

ครั้งที่ 4/2567 

 1.6 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2/2567 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 13/2566 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2567 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2567 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2567 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 4/2567 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่องประกาศ 

ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเจ้าหนา้ที่ได้จัดสง่ประกาศ

ดังกล่าวใหก้ับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแลว้ จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการประกาศดังกล่าว 

          ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1

ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใด     

จะแก้ไขนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม พิจารณาแล้วขณะนี้ มีจำนวน

สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม จะขอมตทิี่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง รับรองรายงานการประชุม 

จำนวน 15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ไม่รับรองรายงาน

การประชุม  ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุม จำนวน 15 เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 15 เสียง , ไม่รับรอง

รายงานฯ ไม่มี , งดออกเสียง จำนวน 3 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ และนางสาวพิชญาพรฯ) (นางสาว

อมลยาฯ และนางสาวมทีราฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม     

- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นำปรึกษาในที่ประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด 

แต่ละสมัยนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก

ของปี 2568 และมีกำหนดกี่วัน  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.1  เรื ่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นำปรึกษาในที่ประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แตล่ะสมัย

นั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2568 และ     

มีกำหนดกี่วัน เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติใหป้ระธานสภาเทศบาลนครลำปาง นำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย

สามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้นมีกำหนดกี่วัน 

กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2568 และมีกำหนดกี่วัน 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 
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ตามที่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 24 บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด” และมาตรา 24 วรรคท้าย บัญญัติว่า “สมัย

ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง (2) กำหนดว่า 

“สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม

เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก

ของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน” และวรรคสอง กำหนดว่า “การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุม

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ” และข้อ 21 กำหนดว่า 

“การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรกของแตล่ะปี โดยใหน้ำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” นั้น 

ดังนัน้ เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงเสนอญัตติฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลนครลำปางนำ

ปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 

ว่าจะเริ่มเมื่อใด และแตล่ะสมัยนัน้ มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 

สมัยแรกของปี 2568 ว่า จะเริ่มเมื่อใด มีกำหนดกี่วัน 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

         ลงช่ือ        สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์     ผูเ้สนอ 

                   (นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

  ลงชื่อ  รัญจวน  คำพิชัย        ผูร้ับรอง  ลงช่ือ     พัชรี  ลออเลิศลักขณา     ผูร้ับรอง 

       (นางรัญจวน  คำพิชัย)         (นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง         สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 
 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ตามที่คุณสมหมายฯ ได้เสนอ

ญัตติเกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญนะครับ ในลำดับแรกนี้อยากจะเชิญที่ประชุมฯ 

กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ว่า มีกำหนดกี่วัน เริ่มตั้งแต่เมื่อใด ถึงวันใด เชิญ    

นายวันชนะ สุวรรณเนตร 
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 นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 

ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นายวันชนะ สุวรรณเนตร 

ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม ถึง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 

30 พฤษภาคม 2567 นะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแตว่ันที ่1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ลำดับต่อไปเป็นการกำหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง       

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 

30 สิงหาคม 2567 ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง         

ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 

30 สิงหาคม 2567 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู ้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่     

30 สิงหาคม 2567 นะครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   ลำดับต่อไปเป็นการกำหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ 
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นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ขอเสนอ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 

2567 ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นายจรูญ เติงจันต๊ะ ได้เสนอ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่    

30 ธันวาคม 2567 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู ้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่     

30 ธันวาคม 2567  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจำปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   ลำดับต่อไปเป็นการกำหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 เชญิ นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง      

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง

วันที ่2 มีนาคม 2568 ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล        

ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง

วันที่  2 มีนาคม 2568 ครับ ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น

หรอืไมค่รับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผูเ้สนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  

2 มนีาคม 2568 นะครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี 2568 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มนีาคม 2568 
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5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 

26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป ็นเง ินจำนวน 

26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ขอเชิญผู้เสนอ

ญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 26,607,930 บาท 

(ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง                     

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่งและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป็นเงนิจำนวน 26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้าน

หกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสน

เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เทศบาลนครลำปางมีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

รวมทั้งให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื ่น การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และ (7) 

และมาตรา 50 (2/1) แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
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และมาตรา 16 (30) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจสัญญาณไฟจราจรภายใน

เขตเทศบาลนครลำปางในปัจจุบันพบว่า สัญญาณไฟจราจรตามจุดสำคัญต่าง ๆ เริ่มเสื่อมสภาพอันเนื่องจาก

มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน สัญญาณไฟบางจุดชำรุดและมีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้

เกิดปัญหาด้านการจราจร อีกทั้ง ถนนบางสายมีแสงสว่างไม่เพียงพอ บางแห่งไม่มีสัญญาณไฟจราจร    

ทางข้ามสำหรับคนเดินข้ามถนน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ

โคมไฟ สัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟจราจรทางข้ามสำหรับติดตั้งบริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยด้านการจราจร และลดอุบัติเหตุ

บนท้องถนน สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครลำปางที่จะสร้าง “นครลำปาง เมืองปลอดภัย” 

โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ      

เป็นเงินจำนวน 26,607,500 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติ

ของสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังรายการตอ่ไปนี ้
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ ์

ไฟฟา้และวิทย ุ

โคมไฟ LED 400 วัตต์ พร้อมเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED 400 วัตต์ 8 โคม พรอ้มเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง มคีวามสูง 15 เมตร  

จำนวน 5 ต้นๆ ละ 500,000 บาท  

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 1/2567 หน้าท่ี 1 ลำดับท่ี 1 

2,500,000 โดยติดต้ังบริเวณ 

- ห้าแยกหอนาฬิกา 

- สวนสาธารณะเขลางค ์

- ห้าแยกประตูชัย 

- แยกดอนปาน 

- มวิเซียมลำปาง 

หรือจุดอื่นๆ  ตามความ

เหมาะสม 

2 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ ์

ไฟฟา้และวิทย ุ

โคมไฟ LED 600 วัตต์ พร้อมเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED 600 วัตต์ 2 โคม พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีความสูง 9 เมตร  

จำนวน 10 ต้นๆ ละ 50,000 บาท  

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครัง้ท่ี 2/2566 หนา้ที่ 85  

ลำดับท่ี 2 

500,000 โดยติดต้ังบริเวณ 

- ถนนเลียบแม่นำ้วงั ตัง้แต่

ชุมชนนาก่วมเหนอื-

ชุมชนศรีปงชัย  

หรือจุดอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม 

3 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ ์

ไฟฟา้และวิทย ุ

โคมไฟพร้อมเสาไฟประดับ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟพร้อมเสาไฟประดับมีความสูงไม่น้อยกวา่ 6 เมตร   

จำนวน 9 ต้นๆ ละ 166,670 บาท  

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 4/2567 หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 1 

1,500,030 โดยติดต้ังบริเวณเกาะ

กลางถนนดวงรัตน์ หรือ

จุดอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

4 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ ์

ไฟฟา้และวิทย ุ

โคมไฟพร้อมเสาไฟประดับ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟพร้อมเสาไฟประดับมีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 18 ต้นๆ 

ละ 27,800 บาท   

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 4/2567 หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 2 

500,400 

 

โดยติดต้ังบริเวณถนน

เจรญิเมอืง หรือจุดอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม 

5 การรักษาความสงบ

ภายใน/งานจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

สัญญาณไฟจราจร  

โดยทำการติดตั ้งส ัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะบริเวณสี ่แยกดอนปาน 

ประกอบด้วย 

- ตูค้วบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วนิาที จำนวน 1 ตู ้

- Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง 

- เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 5 ต้น 

- โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มลิลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลอืงเต็มดวง, 

เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลีย้ว) จำนวน 8 ชุด 

- เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก 

(สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 13/2566 หน้าท่ี 1 ลำดับท่ี 1 

2,844,000 - 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

6 การรักษาความสงบ

ภายใน/งานจราจร 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

สัญญาณไฟจราจร  

โดยทำการติดตั ้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ  บริเวณสี ่แยกเวียงทอง 

ประกอบด้วย 

- ตูค้วบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วนิาที จำนวน 1 ตู ้ 

-  Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง 

- เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 12 ต้น 

- โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มลิลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลอืงเต็มดวง, 

เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลีย้ว จำนวน 8 ชุด 

- เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 

3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 1/2567 หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 1 

3,718,500 

 

7 การรักษาความสงบ

ภายใน/งานจราจร 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

สัญญาณไฟจราจร  

โดยทำการติดตั ้งส ัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะบริเวณสี ่แยกประตูชัย 

ประกอบด้วย 

- ตูค้วบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME  

8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วนิาที จำนวน 1 ตู ้

- Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง 

3,506,000 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

   

- เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) แขนเดียวพร้อมฐาน จำนวน 6 ต้น 

- เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) แขนคูพ่ร้อมฐาน จำนวน 1 ต้น 

- เสาไฟจราจรแบบเสาธรรมดาพร้อมฐาน จำนวน 2 ต้น 

- โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มิลลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลืองเต็มดวง, 

เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลีย้ว) จำนวน 10 ชุด 

- เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 

3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 5 ชุด 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 13/2566 หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 3 

  

8 การรักษาความสงบ

ภายใน/งานจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

สัญญาณไฟจราจร  

โดยทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะบริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาล

ลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ประกอบด้วย 

- ตูค้วบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วนิาที จำนวน 

1 ตู ้

- Controller Shelter จำนวน 1 ตู ้

- เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 7 ต้น 

- โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มลิลเิมตร (แดงเต็มดวง ,  

เหลอืงเต็มดวง , เขียวลูกศรตรง , เขียวลูกศรเลีย้ว) จำนวน 8 ชุด 

- เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก   

(สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด  

2,919,000 - 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

   

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 13/2566 หน้าท่ี 4 ลำดับท่ี 4 

  

9 การรักษาความสงบ

ภายใน/งานจราจร 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

สัญญาณไฟจราจร  

โดยทำการติดตั ้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะบริเวณสี ่แยกโรงน้ำแข็ง 

ประกอบด้วย 

- ตูค้วบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วนิาที จำนวน 

1 ตู ้

- Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง 

- เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 5 ต้น 

- โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มลิลิเมตร (แดงเต็มดวง , เหลอืงเต็มดวง, 

เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลีย้ว) จำนวน 8 ชุด 

- เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก   

(สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 13/2566 หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 5 

2,844,000 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

10 การรักษาความสงบ

ภายใน/งานจราจร 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนดิปุ่มกด  

โดยทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,444,000 บาท 

ประกอบด้วย 

- เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนดิกดปุ่ม (ตูใ้บเล็ก SMALL CASE) 

- ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร ชนิด 3 ดวงโคม (ติดตั้งระดับ

เสาสูง) 

- ป้ายรูปคนข้ามถนนพร้อมอุปกรณน์ับเวลาสัญญาณไฟจราจร 

- ดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด LED สำหรับคนข้ามถนน แบบ 2 ดวงโคม พร้อมอุปกรณ์นับ

เวลาสัญญาณไฟจราจร 

สำหรับตดิตัง้บริเวณ  ดังนี ้

1. บริเวณหน้าโรงพยาบาลลำปาง 

2. บริเวณทางเขา้ตลาดอัศวนิ 

3. บริเวณสวนสาธารณะข่วงละกอนก่อนถึงหา้แยกหอนาฬิกา 

4. บริเวณตลาดหลักเมือง 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 13/2566 หน้าท่ี 6 ลำดับท่ี 6 

5,776,000 - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  26,607,930  บาท 
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ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที ่นำไปใช้ได้                 

ณ วันที่  22 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 582,596,608.35 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801  

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า      

3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัย

เกิดขึ้นเรยีบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2/1) 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (30) 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 26,607,500 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

(สำนักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ 

ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

          นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล       

นครลำปาง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาล ซึ่งในการประชุมครั้งนีม้ีญัตตขิออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลทั้งหมดจำนวน 4 ญัตติ 
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คือ ญัตติที่ 5.2 ถึงญัตติที่ 5.5 ฉะนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง 

จึงขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 4 ญัตติ ดังกล่าวในคราว

เดียวกันดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 “ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53” 

มาตรา 53 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้   

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50” และ (5) “ใหม้ีและบำรุงทางระบายน้ำ” มาตรา 50 “ภายใต้บังคับ

แห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้   (2) ให้มีและบำรุงทางบกและ

ทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน

อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง

การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการ

ฝึกอบรมให้แก่ประชาขน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ”  มาตรา 57 

“เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่น ๆ ตามมาตรา 54 ได้”  มาตรา 54 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้   (9) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการ

กีฬาและพลศึกษา  (10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที ่พักผ่อนหย่อนใจ”  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้   

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ  (9) การจัดการศึกษา  (13) การจัดให้มี

และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  (27) การดูแล

รักษาที่สาธารณะ (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97 วรรคแรก 

กำหนดว่า “องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อ เป็น

ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

และค่าใช้จ่ายกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึน้แล้ว...เทศบาลนคร ต้องมีเงนิสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท... 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน   

ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ

ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” และวรรคท้าย กำหนดว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ
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ในระยะยาว” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ 

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา

ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่”  ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตติที่ 5.2 ถึงญัตติที่ 5.5 เป็นลำดับต่อไปครับ 

ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด 

จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล          

นครลำปาง ในเรื่องนี้คือการเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป ็นเง ินจำนวน 

26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ญัตตินี้ผมก็เห็นด้วย

นะครับ เพราะอยู่ในแผนของเทศบาล เป็นนโยบายของฝ่ายบริหารที่ทำบ้านเมืองให้มีความสงบ

เรียบร้อยเพื่อประชาชน ผมยังสงสัยอยู่ใน 5 ประเด็นนะครับ ในแผ่นที่ 2 อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง ซึ่งเขียนไว้ว่า ขอเสนอญัตติไว้ว่า เป็นการจัดซือ้โคมไฟ LED 400 วัตต์ จำนวน 8 โคม พร้อม

เสาไฟฟ้าส่องสว่างมีความสูง 15 เมตร จำนวน 5 ต้น ๆ ละ 500,000 บาท ตอนนีก้็จะทำการติดตั้งที่ห้า

แยกหอนาฬิกา สวนสาธารณะเขลางค์ ห้าแยกประตูชัย แยกดอนปาน มิวเซียมลำปาง ข้อที่ 2 ลำดับที่ 2 

นะครับ ในการจัดซื้อโคมไฟ LED 600 วัตต์ จำนวน 2 โคม พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีความสูง 9 เมตร 

จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 50,000 บาท โดยติดตั้งบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่ชุมชนนาก่วมเหนือ จนถึง

ชุมชนศรปีงชัย หรอืจุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ผมติดใจ และอยากใหผู้บ้ริหารช้ีแจงตรงที่ว่า จุดอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสมคือว่าจะติดตั้งอะไร อย่างไรครับ และลำดับที่ 3 อุตสาหกรรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตรงนีบ้อกว่า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้โคมไฟพร้อมเสาประดับ

มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 9 ต้น ๆ ละ 166,670 บาท จะให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟพร้อมเสาไฟประดับ จะให้อธิบายคำว่า เสาไฟประดับเป็นอย่างไร เป็นเสาแบบไหน

นะครับ ตั้งแต่ข้อ 4 เสาไฟประดับ โดยติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนดวงรัตน์ หรือจุดอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม คำว่า ตามความเหมาะสมนี่แหละครับ จะติดอะไร อย่างไรครับ ให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วย

ครับ สำหรับข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ยกตัวอย่างข้อ 6 การรักษาความสงบภายใน งานจราจร ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟจราจรโดยการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรระบบตรวจจับ

ยานพาหนะ  ผมอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ระบบตรวจจับยานพาหนะเป็นอย่างไรครับ ลำดับที่ 10 การ

รักษาความสงบภายใน งานจราจร ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟจราจรทาง
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ข้ามชนิดปุ่มกดซึ่งจะตั้งไว้หน้าโรงพยาบาลลำปาง บริเวณทางเข้าตลาดอัศวิน บริเวณสวนสาธารณะ

ข่วงละกอน จนถึงหา้แยกหอนาฬิกา บริเวณตลาดหลักเมอืง หมายความว่า สัญญาณไฟจราจรทางข้าม

ปุ่มกดนี ้จะเป็นอันเดียวกับไฟอัจฉริยะ คนจะกดข้ามก็กด รถก็หยุด คนก็เดินข้าม ผมก็เป็นห่วงว่าเรา

ได้ทดลองใช้หรือยังครับ คนก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟแดง ไฟเขียว จะมีทางม้าลาย หรืออะไร เพราะก็ไม่ได้ระบุว่าจะ

ทำทางม้าลาย หรือทำตรงจุดไหน ถ้ามีปัญหาการใช้แล้ว ประชาชนและผู้คนขับรถอยู่จะเข้าใจระบบนี้

ไหมครับ เราก็เป็นห่วงว่า ถ้ากดแล้วเขาไม่จอด มาด้วยความเร็ว ตรงนี้ก็ขอฝากท่านประธานไปถึงฝ่าย

บริหารได้ช้ีแจงครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

 นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปาง ดิฉันมีคำถามต่อเนื่องมาจากท่าน สท.ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ นะคะ รบกวนฝากท่านประธานถึง

ท่านผู้บริหาร ในส่วนของลำดับที่ 3 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ข้อสงสัยของดิฉันก็คือว่า ตามปกติแล้วงบประมาณที่จะนำมาชี้แจงตรงนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ราคาที่ต่ำสุด

ของใบเสนอราคาที่ได้รับมาใช่ไหมคะ แต่ ณ ตอนนี้ก็คือ ไปตรวจสอบในส่วนของใบเสนอราคา ในส่วน

ของรายการที่ 3 มีการยื่นเสนอมาทั้งหมด น่าจะประมาณ 4 ราย แต่ว่า 1 ,500,030 บาท ไม่ใช่ราคา

ที่ต่ำสุด ราคาที่ต่ำสุดจริง ๆ จากใบเสนอราคาจะอยู่ที่  1,278,650 บาท แล้วก็ยังมีราคาที่ 2 อยู ่ที่  

1,498,000 บาท ณ จุดนี้ดิฉันก็เกิดความสงสัยว่า ทำไมรายการนี ้ถึงจะเอางบประมาณตั ้งอยู ่ท ี่  

1,500,000 กว่าบาทนี้ค่ะ ทำไมไม่เอาราคาต่ำสุดเหมือนข้อรายการอื่น ๆ อันนี้คือข้อสงสัยที่ 1 นะคะ 

ส่วนข้อสงสัยที่ 2 ก็คล้ายๆ กับท่าน สท.ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ คือรายการที่ 3 และรายการที่ 4 ในคำที่ว่า 

โคมไฟพร้อมเสาไฟประดับ คำว่า เสาไฟประดับ คือจริง ๆ แล้วตามใบเสนอราคาทุก ๆ เจ้า ยกเว้น

เจ้าที่นำมาตั้งงบประมาณนี้ เขียนแค่ว่า โคมไฟพร้อมเสาประดับ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ว่า

ในใบเสนอราคาอื่น ๆ ถ้าท่านสังเกตดูกัน เขาจะเขียนว่า ชุดโคมไฟประติมากรรมเสาสูงตามแบบ

เทศบาล ซึ่งทุกใบเสนอราคายกเว้นใบเสนอราคาที่นำมาเสนอรายการตรงนี้จะมีคำว่า ตามแบบ

เทศบาล เพราะฉะนั้นเสาไฟตรงนี้จะต้องมีแบบอยู่ ทีนี้ดิฉันก็อยากจะเห็นแบบตรงนี้เหมือนกันค่ะว่า 

เสาไฟโคมไฟประดับตรงนี้ที่จะนำไปติดในส่วนของรายการที่ 3 และรายการที่ 4 เป็นรูปแบบลักษณะ

อย่างไร เพราะการเสนอราคาโดยไม่เห็นแบบและคำที่ว่า เสาไฟประดับตรงนี้ค่ะ คือราคาต่างกันก็ไม่ได้

หมายความว่าราคาถูกจะเป็นแบบที่สวย อยากจะสอบถามตรงนี้ว่า ใช้ส่วนตรงไหนในการพิจารณาเอา

งบประมาณตรงนี้เข้ามา แล้วก็อยากเห็นแบบของเสาไฟที่จะใส่ใน 2 ข้อ คือรายการที่ 3 และรายการที่ 4 ค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นคำถามที่ดีมาก ๆ ครับ 

เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 
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 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ก็ยินดีสนับสนุนสำหรับญัตตินี้นะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาในเขตเทศบาลนครลำปางของเราก็อยู่ในความ

อึมครึม แสงสว่างตามถนนหนทางไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะ โดยเฉพาะถนนสายหลัก ๆ หลาย ๆ 

เส้น กลางคืนจะมีแสงสว่างไม่ค่อยเพียงพอ ที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นถนนท่าคราวน้อยตรงบริเวณหน้า

โรงเรียนเทคนิค แถวนั้นจะมีไฟถนนอยู่ฝั่งเดียว อีกด้านหนึ่งจะไม่มีเสาไฟฟ้า ไม่มีไฟถนนอยู่เลย อันนี้ก็

ฝากทางผู้บริหารด้วยนะคะ เพราะยามค่ำคืนแถวนั้นก็ยังคึกคักอยู่ต่อเนื่องกับทางตลาดอัศวินก็จะมีรถ

ผ่านค่อนข้างเยอะ แล้วก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารไปตรวจสอบความสว่างของหลอดไฟที่ใช้ในเขต

เทศบาลนคร จะมีเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น เรื ่องมาตรฐานการติดตั ้งไฟฟ้า

สาธารณะ ความสว่างเขาจะเรียกว่าเป็น ลักซ์ (Lux) นะคะ อย่างถนนสายหลักเขาก็จะมีเกณฑ์

มาตรฐานอยู่ว่าต้องใช้ 15 ลักซ์ ถนนสายรองต้องใช้ 10 ลักซ์ ทางแยก 22 ลักซ์ และวงเวียนที่ไม่มี

สัญญาณจราจรต้องใช้ 15 ลักซ์ คิดว่าหลาย ๆ จุดในเขตเทศบาลนครลำปางของเราอาจจะไม่ได้

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็อยากให้ทางผู้บริหารตรวจสอบ ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเรามี

งบประมาณเพียงพอก็อยากจะให้ทยอยเปลี่ยนหลอดไฟให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ให้มีแสงสว่างเพียงพอ

แล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่

ลำปางของเราด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีว่า ลำปางของเราเป็นเมืองที่ 10 ของประเทศไทยที่

ต่างประเทศชื่นชม และก็โหวตให้เป็นเมืองที่ 10 ของประเทศไทยที่น่ามาเที่ยว มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะ 

ในโอกาสที่เราได้รับข่าวดีนี้ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารเทศบาลของเราปรับปรุงบ้านเมืองให้มีความ

สว่างไสว มีความปลอดภัย เพราะว่าตอนนี้สะอาดแล้ว ในเมื่อสะอาดแล้วก็เพิ่มความสว่างไสวให้ทั่ว

เขตเทศบาลนครลำปางก็จะยิ่งทำให้บ้านเมืองของเราสวยงาม มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกจุดหนึ่ง

ที ่อยากจะฝากก็คือ จากที่ไปคุยกับชาวบ้าน ชุมชนกาดกองต้าทั ้ง 3 ชุมชน ก็จะทราบอยู่แล้วว่า        

กาดกองต้าของเราก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ถ้ามาลำปางก็ต้องไปเดินกาดกองต้ากัน ไปดูอาคารเก่า ๆ 

ไปช้อปปิ้ง ไปดูชวีิต วัฒนธรรม ไหว้พระในวัดเกาะ ช้อปปิ้งซือ้ของ หาของทานกัน ก็มีผู้ไปใช้บริการเยอะ 

ทีนี้ในส่วนที่เป็นถนนข้ามไปยังกาดกองต้า ก็จะเป็นถนนทิพย์ช้าง จะมีหลาย ๆ จุดที่จะมีคนใช้ทางข้ามเยอะ 

ก็คือ ตรงแยกไปรษณีย์ตัดกับถนนทิพย์ช้าง อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นถนนเจริญเมืองตัดกับถนนทิพย์ช้าง  

แล้วอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบริเวณตรงร้านข้าวต้มบาทเดียว ตรงนั้นจะเป็นจุดจอดรถแล้วให้คนลง แล้วก็

ข้ามไปเดินที่ถนนกาดกองต้า ก็อยากจะขอทางฝา่ยบริหารช่วยดูความเป็นไปได้วา่ จุดสำคัญ ๆ ทั้ง 3 จุด

นี้ที่มีคนข้ามถนนเยอะ เราไปเพิ่มทางม้าลายได้ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ บางจุดที่คนใช้เยอะที่สุด   

จริง ๆ เราไปเพิ่มสัญญานไฟจราจรทางข้ามชนิดปุ่มกด ถ้าเพิ่มตรงนี้ได้ ตามความเหมาะสมนะคะ       

ก็ขอเสนอ ถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนทางฝ่ายบริหารช่วยดูตรงนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย  

นะคะ ขอบคุณค่ะ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อย

สามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ผมยินดีสนับสนุนและเห็นด้วยทุกรายการนะครับ เรื่องกระบวนการจัดทำ

หรือเรื่องกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนสมาชิกก็ถามกันไปหมดแล้ว ที ่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ คือ 

ตามปกติต้องไปพิจารณาอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ แต่ผมเห็นว่าในญัตตินี้มีรายการ การซื้อสัญญาณไฟ

จราจร ผมอยากจะขออนุญาตอภิปรายตรงนี้ว่า ขอฝ่ายบริหารช่วยพิจารณา ชุมชนการเคหะของ

เทศบาลเรา อยู่ในเขตเทศบาล ไม่มสีัญญาณไฟเขียวไฟแดง ท่านประธานครับ ชีวติและทรัพย์สินของคน

ที่อยู่ในชุมชนการเคหะ 800 กว่าหลังคาเรือน ที่ออกมาอันตรายมากครับ การเลี้ยวเข้าเลี้ยวออก อันตราย

จริง ๆ ผมเคยคุยกับประธานชุมชนทั้ง 3 ชุมชนที่อยู่ในการเคหะ เขาบอกว่า เคยคุยกับการเคหะแล้ว แต่ว่า

ไม่ได้รับการตอบสนอง คือ อย่างเทศบาลของเราเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ ผมก็อยากให้ฝ่ายบริหาร

พิจารณา ถึงแม้จะเป็นเขตของกรมทางหลวง แตเ่ทศบาลเราก็อาจจะขออนุญาตหรอืว่าประสานงานกับ

กรมทางหลวงนะครับ ขอใช้พื้นที่นิดหนึ่งติดตั้งไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟเขียวไฟแดง ตรงนั้นจะได้ไหม 

เพราะว่าตรงนั้นก็มีชาวบ้านเสียชีวิตหลายรายนะครับ และชาวบ้านเขาก็ร้องขอมา ทุกรายการผมก็

สนับสนุน แต่ก็ขอฝากตรงนี้ให้ฝ่ายบริหารเราคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยนะครับ       

การเคหะเขต 4 นะครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ ถ้าไม่มี ขอเชญิผูบ้ริหารตอบข้อซักถามครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง   

ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีความห่วงใย และขอเรียนท่านประธานว่า เราจะดำเนินการ

ทุกอย่างตามนโยบายของเทศบาล ของท่านนายกเทศมนตรี เพื่อให้ลำปางเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย

ต่อผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนนะครับ ขอตอบคำถามของท่านสมาชิกที่ได้สอบถามผ่านท่านประธานสภา

เทศบาลนครลำปางมา ประการแรกขอเรื่องการเคหะก่อนนะครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายแรก ๆ เลย

นะครับ ทางผู้บริหารเทศบาลก็ได้ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ ทางการเคหะแห่งชาติ     

รวมไปถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ รวมไปถึงหมวดการทางที่ดูแลถนน

เส้นดังกล่าว อยู่ระหว่างการประสานงาน การเคหะก็จะมีโครงการที่จะขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมือก่อนจะถึง

ทางเข้านั ้น ก็จะมีโครงการที ่จะขยาย ทางเทศบาลนครลำปางก็ได้ประสานกับทางตำรวจภูธร          



25 

 

 

เมืองเขลางค์ ที่จะทำการขยับขยายตรงป้อมที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่บริเวณนั้นนะครับ มีการขยับออกไป 

ลึกเข้าไปด้านในและขยับออกไปด้านทางทิศใต้ รวมไปถึงถนนทางเข้านั้นเราก็ประสานกับทางเคหะว่า 

อยากจะขยายให้เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร ปัจจุบันนี้เป็นประมาณ 2 ช่องครึ่งนะครับ ก็ไม่เต็ม 3 ช่องดี    

ทำให้รถที่เข้าและออก เกิดการติดขัดบริเวณนั้น เราได้ประสานว่า ถ้าทางการเคหะมีการก่อสร้าง

โครงการใหม่ขึ้นมา ก็ขอระยะรน่ที่มีความเหมาะสมกับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันอาจจะ

พอเพียง เกิดการติดขัดบ้าง แต่อนาคตถ้ามีการขึ้นโครงการใหม่ของการเคหะ ก็คาดว่าจะมีประชาชน 

รวมไปถึงผู้อยู่อาศัยที่ต้องใช้การจราจรบนถนนเส้นนี้เพิ ่มขึ้นอีกไม่น้อย  อาจจะเป็นหลักพันต่อวัน 

เพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงอนาคตระยะไกล แต่ว่าทางเคหะเขาก็ได้แจ้งมาว่า การขออนุมัติ การขอร่น

โครงการเข้าไปขยับโครงการเข้าไปด้านในและขยับใหถ้นนมีความกว้างมากขึ้นนี้ต้องขออนุมัติจากบอร์ด

การเคหะแหง่ชาติ เพราะฉะนั้นเรื่องนีอ้ยู่ระหว่างการประสานงานกันอยู่ ซึ่งทางตำรวจ สภ.เมืองเขลางค์

เขาก็เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าในอนาคตจะมีการติดตั้งไฟจราจร หรือจะทำเกาะกลางให้ชัดเจนว่าเป็น

ทางเลี้ยว ทางแยก ก็คือ อาจจะไม่ต้องใช้สัญญาณไฟจราจร แตข่ยายทาง ทางของเส้นลำปางแม่ทะรวม

ไปถึงทางเข้าออกของหมู่บ้านการเคหะ ตรงนี้ก็ได้ประโยชน็ด้วยกันทุกฝ่ายที่ใช้การจราจรบริเวณนั้น 

และผู้อยู่อาศัยบริเวณการเคหะ และบนถนนลำปางแม่ทะด้วย เรื่องของไฟตามลำดับที่ 1 นั้นโคมไฟ 

400 วัตต์ พร้อมเสาไฟส่องสว่างนั้น ภาษาที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า ไฮแมส (High Mast) ก็คือ เสาสูง 15 เมตร 

เรากำหนดจุดติดตั้งไว้บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา สวนเขลางค์ หา้แยกประตูชัย ดอนปาน มิวเซียม จุดห้าแยก

หอนาฬิกาเราก็มีอยู่ แถวมิวเซียมก็มีอยู่ แต่ประการแรกไม่พอเพียง ความส่องสว่างรวมไปถึงมีการ

ชำรุดทรุดโทรม ของเก่าที่มอียู่เราก็ต้องซ่อมแซม จุดที่ความสว่างไม่พอเหมือนกับที่ท่านรองประธานสภา

เทศบาลได้ตั้งข้อสังเกตไว้ เราก็จะไปติดเพิ่มเติมรวมไปถึงจุดอื่น ๆ ที่เหมาะสมที่เราจะไปติดตั้ง ในกรณี

ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้สอบถามมาว่า จุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 

ถนนเลียบแม่น้ำวังที่ท่านสมาชิกได้ถามมาว่า ถนนเลียบแม่น้ำวังติดตั้งตั้งแต่ชุมชนนาก่วมเหนือถึง

ศรีปงชัย และจุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มีขอ้ความเดียวกัน ผมยกตัวอย่าง

ว่า ถนนเลียบแม่น้ำวัง ถ้าจุดนาก่วมเหนือถึงศรีปงชัยนี้เรากำหนดติดตั้ง 10 ต้น แต่ถ้าเราเห็นว่าทาง

สมาชิกสภาฯ ทางประชาชนมีการร้องขอ ยกตัวอย่างเช่น หลังวัดนาก่วมใต้อาจจะขยับนอกเส้นเลียบ

แม่น้ำวังขึ้นไปใกล้ตลาดอีกนิดหนึ่งก็เป็นไปได้ แต่ถ้าเราไม่กำหนด ไม่ระบุในคำขอต่อสภาแห่งนี้ว่า 

จุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เราเคลื่อนย้าย โยกย้ายจากถนนเลียบแม่น้ำวังไปไม่ได้นะครับ อันนี้ก็

เผื่อไว้ในอนาคตว่า ถ้ามีผู้เสนอ ถ้าความเห็นของประชาชนผูอ้ยู่อาศัยว่า จุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมนี้

เราสามารถขยับได้นะครับ อันนี้ก็เปิดทางเลือกให้มากขึ้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ไม่ว่าข้อ 1 

หรือข้อ 2 นะครับ สำหรับทางข้ามไฟจราจรแบบปุ่มกด หรือว่ากดปุ่มให้มีไฟแดงสำหรับรถที่จะผ่าน 

เป็นไฟเขียวสำหรับคนที่จะเดินข้าม จุดต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้เป็นทางข้ามเดิม ซึ่งมีป้ายชะลอความเร็ว 

มีทางม้าลายอยู่แล้ว แต่ไปติตตั้งไฟสัญญาณเพื่อความสะดวกสำหรับผูท้ี่จะข้าม รวมไปถึงจะมีสัญญาณ

ที่ชัดเจนว่า รถที่ผ่านไปผ่านมานั้น ไฟเขียวไปได้ ไฟเหลืองกะพริบให้ระวัง ไฟแดงให้จอดให้คนข้ามก่อน 

ตามจุดตา่ง ๆ นีน้ะครับ ก็จะมกีารตดิตั้ง การทำทางม้าลาย พ่นสีใหม้ีความชัดเจน รวมไปถึงปุ่มกด และ
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ระยะแรกอาจจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่จะใช้งาน สำหรับจุดที่

การจราจรคับคั่งเป็นบางเวลา นอกเวลาก็จะเป็นไฟกะพริบ ไม่ใช่ว่าเปิดตลอด ให้คนกดตลอดเวลา

ก็ไม่ใช่ สำหรับจุดต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกได้สนอมา เราจะทดสอบ 4 จุดที่อยู่ในญัตตินี้ก่อน หลังจากนั้น

ก็คงมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมนะครับ เรื่องของโคมไฟที่ระบุว่า โคมไฟประดับ ยกตัวอย่างจะ

เห็นชัดเจนบริเวณถนนประสานไมตรี หรือถนนฉัตรไชย เดิมเราก็จะเห็นว่า เสาไฟส่องสว่างนั้น บริเวณ

เสาก็จะประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมรวมไปถึงไฟ LED เพื่อจะเห็นชัดเจน ทางถนนฉัตรไชยเดิมก็

จะมีโคมไฟส่องสว่างนั้น ตรงเสาก็จะมีไฟ LED เป็นไฟกะพริบบ้าง ไฟหลากสีบ้าง เป็นประติมากรรม

เรื่องดอกชบาบ้าง หรือว่าถนนประสานไมตรีก็เป็นลักษณะประติมากรรมจีน เป็นต้น ทางเทศบาลนคร

ลำปางก็จะมีนโยบายว่า เส้นทางที่นักท่องเที่ยวผ่านหรอืเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าเมืองมา เช่น ถนนดวง

รัตน์ เราก็ควรจะมีไฟส่องสว่าง รวมไปถึงประติมากรรมที่จะตกแต่งให้เห็นชัดว่า เป็นทางเข้าสู่เมือง

ท่องเที่ยว ซึ่งทางสมาชิกเมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่า นิตยสารชั้นนำของโลก ได้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ว่า เมืองน่าท่องเที่ยวของไทย ลำปางอยู่อันดับที่ 10 อยู่ในลำดับที่ดีกว่าเชียงราย ดีกว่า

เกาะสมุย และที่สำคัญที่สุดลำดับดีกว่าจังหวัดภูเก็ต อันนีเ้ป็นสิ่งที่นา่ทึ่งมาก เราก็คงจะต้องดำเนินการ

ต่อไป เรื่องของงบประมาณทางสมาชิกก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมา ในการขอความเห็นชอบของสภานั้น เราได้

สอบถามเรื่องราคากลาง ราคาท้องตลาด ราคาอะไรต่าง ๆ แต่ไม่ใช่ตัวเงินที่จะจัดซื้อ ในการที่จะเขียน 

TOR ที่จะประกาศเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นโครงการ

ไหนที่จะต่ำกว่าราคาที่เสนอผ่านสภาทั้งนั้น เพราะการแขง่ขันสูงมาก ไม่ว่าเรื่องการจัดซือ้จัดจ้าง ไม่ว่า

จะเป็นโครงการอะไรต่าง ๆ ทุกวันนี้บางทีพูดภาษาชาวบ้านท่านประธานก็คงจะทราบดีว่า “ฟันกันเสีย

จนกำไรแทบจะไม่เหลือ” เป็นต้น เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือข้ันตอนการเขียน TOR ขั้นตอนการระบุ

คุณสมบัติ ลักษณะอะไรต่าง ๆ ซึ่งก็จะมีระเบียบ รวมไปถึงคณะกรรมการที่จะพิจารณา รวมไปถึง

ขั้นตอนที่จะประกาศให้มีการเสนอราคา ให้มีการแข่งขัน ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตรงนั้นจะเป็นขั้นตอน

ต่อไป อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องไฟสัญญาณท่านสมาชิกได้ถามอันดับแรกเลยหรือว่าสัญญาณไฟจราจรแบบนับ 

หรือว่าเป็นลักษณะไหนนะครับ สัญญาณไฟจราจรที่ระบุไว้แบบตรวจจับยานพาหนะ ทางทางหลวง

แผ่นดิน ทางแขวง 1 เคยติดตั้งอยู่ที่บริเวณแยกศรีชุม แยกสนามบิน เป็นการนับความคับคั่งของรถ 

เช่นว่า แยกสนามบินนั้นในตอนกลางคืน หรือว่าเวลานอกเหนือเวลาราชการรถที่จะเข้าออกสนามบิน

มีปริมาณน้อย ทางไฟจราจรของทางแยกด้านข้างก็จะลดเวลาลงโดยอัตโนมัติ จะมีการตรวจจับว่า

ยานพาหนะหรือยกตัวอย่างบริเวณแยกดอนปาน แยกดอนปานนี้ปกติแล้วทางพหลโยธินและฉัตรไชย

รถจะมากกว่าทางประสานไมตรี ตอนกลางคืนที ่ย ังเปิดอยู ่นี ้รถที ่มาจากพหลโยธินน้อยลงทาง

ไฟสัญญาณจะม ีsensor ตรวจจับนับรถก็จะลดเวลาลงแทนที่จะเป็น 40 วินาที ตอนกลางวัน ก็จะลดลง

เหลือ 15 หรอื 20 ตามความเหมาะสม เป็นต้น ถ้าถนนฉัตรไชยรถยังเยอะอยู่ก็จะคงไว้ที่ 30 หรอื 35 วินาที 

เป็นต้น นะครับ อันนีก้็นำเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อโปรดทราบนะครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

นึกขึ้นได้อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ของเขต 2 ก็คือ ตรงสามแยกค่ายทหาร มีประชาชนอยากจะได้

ไฟจราจรตรงนั้น เพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าไปยังถนนไฮเวย์เข้าชุมชนหมู่บ้านนะคะ โดยส่วนตัวแล้วเคยไป

สอบถามที่แขวงมาแล้ว และได้คำตอบมาแล้วว่าไม่สามารถทำได้ แต่ว่าก็ยังมีประชาชนร้องขอ

สอบถามมาอยู่ จึงอยากจะให้ทางเทศบาลนครลำปางทำหนังสือไปสอบถาม เรื่อง ไฟจราจรตรงจุดนี้

ให้ชัดเจน จะได้มคีำตอบใหป้ระชาชนว่า จรงิ ๆ แล้วสามารถทำได้หรอืทำไม่ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ ผูบ้ริหาร 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง      

ในเรื่องดังกล่าวนะครับ ท่านสมาชิกก็ทราบอยู่แล้วว่า บริเวณดังกล่าวนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 

ซึ่งการดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวงนั้นเป็นอำนาจของกรมทางหลวง เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าควรจะมีการ

พิจารณา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจราจร การคับคั่งบนถนนเส้นดังกล่าว ถ้ามีข้อเสนออย่างไร 

เสนอมาได้ ทางเทศบาลก็จะได้ประสานกับตำรวจทางหลวงก็ดี ทางแขวงทางหลวงที่  1 ก็ดี หรือว่า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงงานจราจร สภ.เมือง หรือ สภ.เขลางค์ที่เกี่ยวข้องในการที่จะพิจารณา 

รวมไปถึงอาจจะมีการเชิญประชุมและนำมาพิจารณาร่วมกัน รวมไปถึงการพิจารณาที่จะติดตั้งไฟจราจร 

ทำทางเบี่ยง ทำทางแยกเพิ่มเติม ทำเกาะเพิ่มเติม ทำจุดกลับรถใด ๆ ก็ตาม อันนีผ้มว่าเป็นข้อเสนอที่ดี แต่

อย่างไรก็ตาม ตามที่เรียนไปแล้วว่าในเขตพื้นที่ดังกล่าว รวมไปถึงหลาย ๆ พื้นที่เทศบาล  ไม่สามารถ

ดำเนินการเองได้ เพราะนอกเหนืออำนาจหน้าที่รวมไปถึงนอกเขตการดำเนินการของเทศบาลนครลำปาง 

แต่เราพร้อมที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหรอืทำหนังสือทำเอกสารหารอืไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง

วิธีการแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับ  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ที่ซักถามผ่าน

ผมไปยังผู้บริหาร ฟังผู้บริหารชี้แจงแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างครับ เข้าใจกันหมดแล้วนะครับ เชิญ 

นายบุญทรง ชุ่มแสง 

 นายบุญทรง ชุ ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ติดใจ

อยู่นิดหนึ่งครับในเรื่องของการจัดตั้งโคมไฟของถนนริมน้ำวัง ซึ่งได้กำหนดจุดว่าตั้งแต่ชุมชน

นาก่วมเหนือถึงชุมชนศรีปงชัย มันเป็นการกำหนดจุดน่าจะเป็นระยะที่สั ้นเกินไป คือเอาตั้งแต่

นาก่วมเหนือจนถึงศรีปงชัย แต่ในความเป็นจริงที่ทางชุมชนร้องขอมา คือ มันเป็นแนวของถนน

ริมน้ำวังทั้งหมดตลอดสาย แล้วในความที่เคยเสนอ เคยขอทำจุดที่สำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำต่าง ๆ 
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ตั้งแต่เขต 1 ลงมาจนถึงศรีปงชัย น่าจะเป็นความเข้าใจอย่างนี้นะครับ แต่พอมาดูการกำหนด

จุดเป้าหมาย มันกลายเป็นกำหนดเฉพาะนาก่วมเหนอืไปจนถึงศรปีงชัย ผมอยากจะให้ข้อความตรงนี้ว่า 

เป็นการกำหนดจุดถนนเลียบน้ำวัง ทางเขต 1 ตั้งแต่พระแก้วลงมาจนถึงศรีปงชัยอย่างนีค้รับ เป็นพืน้ที่กว้าง 

การขยับก็จะได้ง่ายขึ้นครับ ก็ขอนำเรียนเสนอ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เชิญ ผู้บริหาร 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผมว่า

การที่เราไม่ผูกมัดตัวเองตามที่ผมได้แจ้งนะครับ จุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่ว่าขอเรียนนะครับท่าน

ประธานครับ ถนนเลียบแม่น้ำวังบริเวณตั้งแต่สะพานพัฒนาภาคเหนือถึงบริเวณหลังวัดศรีรองเมือง หรือ

ว่าถึงนาก่วมเหนอืเลยก็ได ้ตรงนั้นตั้งแต่ทำสวนขึน้มา จุดต่าง ๆ นีก้็จะมีโคมไฟเพิ่มขึ้นมา จุดที่เราจะติดตั้ง

โคมส่องสว่างเพิ่มเติมนี้ เราสามารถไปติดได้เลย วัสดุ อุปกรณ์เรื่องโคมไฟต่าง ๆ จุดถนนตั้งแต่ก่อน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ คือตั้งแต่ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือไปเลย ผมว่าจุดต่าง ๆ นี้เทศบาล 

สำนักช่างสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้เลย ไม่ต้องคอยโครงการนี้ก็ได้ เพราะโครงการนี้มีแค่ 10 ต้น 

อาจจะเป็นเสาสูงตามแยก ตามทางแยกใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ ที่จะมีทางเชื่อมรวมไปถึงจุดตลาด จุดชุมชนต่าง ๆ  

แต่ว่าถ้าเป็นถนนบริเวณหน้าสวนภิรมย์ธารสามารถที่จะไปดำเนินการได้เลย ไม่ต้องคอยโครงการและ

งบประมาณใหม่ครับ 

         นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ผมก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ว่า บางโครงการเทศบาลของเราไม่ได้มีอำนาจ

โดยสมบูรณ์ที่จะทำ หรือไม่ทำ งานใด ๆ อย่างเช่น เมื่อสักครู่คุณณัฐกิตติ์ฯ ได้พูดถึงเรื่องการติดตั้ง

สัญญาณไฟเขียวไฟแดง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ เทศบาลเมืองเขลางค์ 

ทั ้งบอร์ดของการเคหะด้วย เพราะฉะนั้นก็ได้ โปรดได้ชี ้แจงกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเคหะ        

ให้ทราบด้วยนะครับ รวมถึงคุณอมลยาฯ ด้วยนะครับ เรื่องไฟแดง ทางผู้บริหารจะได้ประสานกับ

กรมทางหลวงนะครับ ในญัตตินี้มีการอภิปรายเท่านี้นะครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม ตอนนี้

ผมพิจารณาแล้ว องค์ประชุมอยู่ครบนะครับ ในญัตติที่ 5.2 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

จำนวน 10 รายการ เป็นเงนิจำนวน 26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

(สำนักช่าง) สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ใชจ้า่ยเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ    

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จา่ยเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่าย 

เงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 26,607,930 บาท (ยี ่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อย

สามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป ็นเง ินจำนวน 

26,607,930 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (สำนักช่าง) จำนวน 19 เสียง, 

ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ตอนนี้เวลา 11.00 น. ผมขอพัก

การประชุม 20 นาทีครับ  

 

- พักการประชุม 20 นาที – 

 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.20 น.  
 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล      

นครลำปาง บัดนี้ได้ครบเวลาที่ท่านประธานสั่งพักการประชุมแล้ว เป็นเวลา 11.20 น. และได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมนี้แล้ว มีจำนวน 16 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม      

ลำดับต่อไป ขอเรียนเชญิท่านประธานเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 

10 รายการ เป็นเงินจำนวน 24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

(สำนักช่าง)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑก์่อสร้าง และครุภัณฑง์านบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 
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เป็นเงินจำนวน 24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (สำนักช่าง)  

เชิญผู้เสนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง   เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 

24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (สำนักช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 

24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล 

ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ในแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา ของสำนักช่าง รวมจำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 24,587,000 บาท 

(ยี่สิบสี่ล้านหา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 

เทศบาลนครลำปางมีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้ มี

การบำรุงทางบกและทางน้ำ ทางระบายน้ำ ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ รักษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 มาตรา 54 (10) มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) (3) แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้

สำหรับการปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ ประกอบกับอุปกรณ์ เครื่องมือบางรายการชำรุด ใช้การ

ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดทำบริการสาธารณะตามภารกิจ อำนาจ

และหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็น ต้องจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ

อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง

สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 24,587,000  บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสน

แปดหมื ่นเจ ็ดพันบาทถ้วน) ซ ึ ่งเป ็นอำนาจอนุม ัต ิของสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ดังรายการตอ่ไปนี้ 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  

เพื่อจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 6,000 ซีซ ี

หรือกำลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต ์  

แบบกระบะเทท้าย  จำนวน 3 คนัๆ ละ 2,234,000 บาท 

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 2/2567 หน้าท่ี 2 ลำดับท่ี 1 

6,702,000 - 

2 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ติดเครนและกระเชา้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

7,000 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต ์แบบตดิเครน 5.5 ตัน พรอ้มตดิตัง้

กระเชา้  จำนวน 1 คัน 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3/2566 หนา้ท่ี 29 ลำดับท่ี 3 

3,055,000 เหตุผลท่ีขอซื้อนอก

บัญชมีาตรฐาน

เนื่องจากเป็นรถบรรทุก

ท่ีมีสว่นประกอบของ

เครนและกระเชา้ จึงไม่

มใีนมาตรฐานครุภัณฑ/์

ตอ้งสืบราคาตาม

ท้องถิ่น 

3 อุตสาหกรรมและการ

โยธา/งานก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 

 

รถตักล้อยาง  

เพื่อจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 100 แรงมา้ จำนวน 1 คัน 

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 4/2567 หนา้ที่ 2 ลำดับท่ี 1 

4,067,000 

 

- 

4 เคหะและชุมชน/ 

งานบำบัดน้ำเสีย 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  

เพื่อจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 6,000 ซีซ ี

หรือกำลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต ์แบบกระบะเทท้าย  จำนวน 1 คัน 

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 4/2567 หนา้ที่ 1  ลำดับท่ี 1 

2,234,000 - 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

5 เคหะและชุมชน/ 

งานบำบัดน้ำเสีย 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 

หัวตัดยอ่ยกิ่งไม ้

เพื่อจัดซื้อหัวตัดย่อยกิ่งไม ้(เฉพาะหัว) สำหรับตดิตัง้กับรถหนา้ตักหลังชุดหรือ Backhoe จำนวน  

1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) แรงดัน 200-250 บาร ์ 

2) อัตราการไหล 50-70 ลิตร/นาที 

3) ความเร็วของใบตัด 2,200 รอบ/นาที 

4) ความหนาของไม้ท่ีตัดไดไ้มน่อ้ยกว่า 25 เซนติเมตร 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 4/2567 หนา้ที่ 3 ลำดับท่ี 1 

1,490,000 เหตุผลท่ีขอซื้อนอกบัญชี

มาตรฐาน เนื่องจากหัว

ตัดย่อยกิ่งไม้ 

เป็นอุปกรณท่ี์ใชง้าน

เฉพาะทางและมี

ส่วนประกอบหลายสว่น

จึงไม่มใีนมาตรฐาน

ครุภัณฑ์/ตอ้งสืบราคา

ท้องถิ่น 

6 เคหะและชุมชน/ 

งานบำบัดน้ำเสีย 

 

ค่าครุภัณฑ/์ 

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 

ชุดขุดลอกทอ่และบอ่พักน้ำท้ิง 

เพื่อจัดซือ้ชุดลอกทอ่และบอ่พักน้ำท้ิง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1) กระสวยสำหรับใชง้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 

2) กระบวยสำหรับใชง้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 

3) กระบวยสำหรับใชง้านความกว้างบุ้งกีข๋ณะหุบเข้าหากันประมาณ 60 เซนติเมตร และความ

กว้างขณะกางออกประมาณ 150 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 

4) รอกไฟฟา้ สำหรับใชล้ากกระสวย ขนาดแรงดันไม่นอ้ยกว่า 5 ตัน  

ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท จำนวน 1 ชุด 

5) สลิงสำหรับใชล้ากกระสวย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่อ้ยกวา่ 8 มิลลเิมตร ความยาว

ประมาณ 5 เมตร จำนวน 5 ทอ่น 

- เป็นครุภัณฑท่ี์ไม่มกีำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 4/2566 หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 2 

750,000 เหตุผลท่ีขอซื้อนอกบัญชี

มาตรฐาน เนื่องจากชุด

ลอกท่อและบ่อพัก ทัง้

เป็นอุปกรณท่ี์ใชง้าน

เฉพาะทางและมี

ส่วนประกอบหลายสว่น

จึงไม่มใีนมาตรฐาน

ครุภัณฑ์/ตอ้งสืบราคา

ท้องถิ่น 
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ลำดับ แผนงาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

7 เคหะและชุมชน/ 

งานสวนสาธารณะ 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  

เพื่อจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 6,000 ซีซ ี

หรือกำลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต ์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน     

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 2/2566 หนา้ที่ 82 ลำดับท่ี 1 

2,563,000 - 

8 เคหะและชุมชน/งาน

สวนสาธารณะ 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  

เพื่อจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 6,000 ซีซ ี

หรือกำลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต ์แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน  

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 4/2567 หนา้ที่ 1 ลำดับท่ี 2 

2,234,000 - 

9 เคหะและชุมชน/งาน

สวนสาธารณะ 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  

เพื่อจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 4,000 ซีซ ี

หรือกำลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต ์ จำนวน 1 คัน 

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 2/2566 หนา้ที่ 83 ลำดับท่ี 3 

1,405,000 - 

10 เคหะและชุมชน/งาน

สวนสาธารณะ 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดแตง่พุม่ไม้ 

เพื่อจัดซือ้เครื่องตัดแตง่พุม่ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 5 เคร่ืองๆ ละ 17,400 บาท 

- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดอืนธันวาคม 2566 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิ คร้ังท่ี 2/2566 หนา้ท่ี 86 ลำดับท่ี 2 

87,000 - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  24,587,000  บาท 
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ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

22 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 582,596,608.35 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 

18 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3  เดือน 

และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 

และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (10) มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) (3) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 24,587,000  บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่น

เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 24,587,000 บาท 

(ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ของสำนักช่าง ผมยินดีสนับสนุนและเห็นความสำคัญของ

กองช่าง เพราะเทศบาลนครเป็นหน่วยงานบริการสาธารณะ ทำงานแทบทุกวันครับ และอุปกรณ์

เครื่องใช้ของเราก็เสื่อมตามสภาพ ถ้าจะนำมาซ่อมแซมก็ขึ้นกับระยะเวลา ตามที่จะซือ้เครื่องจักรมาใหม่

ก็ยินดใีห้ความสนับสนุนและให้ความสำคัญในส่วนนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  คุณณัฐกิตติ์ฯ ก็เป็นการ

อภิปรายสนับสนุน ทางผู้บริหารก็คงจะไม่มีอะไรนะครับ ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  

ผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้นะครับ ในญัตติ ข้อ 5.3 สมาชิกท่านใด

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์

ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน    

หา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (สำนักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่าย 

เงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง และ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงนิจำนวน 24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่น

เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

    มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑก์่อสร้าง และครุภัณฑง์านบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 24,587,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ 

ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

   
5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสน

เจ็ดหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสน

เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ  
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นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศกึษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงนิจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน

หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

             ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน

หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

           เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจัดซื ้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  และงานระดับมัธยมศึกษา 

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 และเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

จำนวน 32 รายการ เป็นเงนิจำนวน 6,123,300 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จำนวน 52 รายการ 

เป็นเงินจำนวน 3,255,800 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิน้ จำนวน 

84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

           เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ตามมาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (16) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจครุภัณฑ์ของ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง พบว่า ครุภัณฑ์มีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ และบางส่วน

ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการนักเรียน รวมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน

ครูเทศบาลในสถานศึกษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นไปตาม

นโยบายของเทศบาลนครลำปางที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในการ

ส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาศักยภาพของทุกคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ 
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(City of learning and quality people) โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางสำหรับ

จัดซื้อครุภัณฑ์ รวม 84 รายการ เป็นเงินจำนวน  9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน

หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเกณฑ์

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ 

เป็นเงินจำนวน 6,123,300 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็น

รายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องหน่วยงานรัฐ จำนวน 52 รายการ 

เป็นเงินจำนวน 3,255,800 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  และเป็นอำนาจ

อนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 

ดังรายการต่อไปนี ้

 

 

 

/รายการครุภัณฑ.์.. 
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รายการครุภณัฑท์ี่กำหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

และเกณฑ์ราคากลาง และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ จำนวน 32 รายการ 

แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1. เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใตเ้พดาน หรือแบบตดิผนัง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 54,400 บาท  108,800 ศพด.ดงมอ่นกระทิง  จำนวน 1 เครื่อง 

ศพด.นาก่วมใต้   จำนวน 1 เคร่ือง 

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

47,200 บาท                                                  

94,400 

โรงเรียนเทศบาล 6 

3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter ขนาด 18,000 บีทียู) จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

33,500 บาท  

67,000 

4. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 41,500 บาท  290,500 

5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น (ระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู)  

จำนวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 47,200 บาท  

377,600 

 รวมเป็นเงินจำนวน 938,300  

แผนงานการศกึษา  งานระดับมัธยมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น (ระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู)   

จำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 47,200 บาท                                                  

141,600  

โรงเรียนเทศบาล 5 

7. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น (ขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 41,500 บาท 166,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 307,600  
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แผนงานการศกึษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

8. เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 97 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท  2,328,000 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 45 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 30 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 22 ชุด  

9. เครื่องคอมพวิเตอร์แท็บเล็ต แบบท่ี 2 จำนวน 20 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท         460,000 โรงเรียนเทศบาล 1 

10. เครื่องสำรองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จำนวน 22 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท 55,000 โรงเรียนเทศบาล 6 

 รวมเป็นเงินจำนวน 2,843,000  

แผนงานการศกึษา  งานระดับมัธยมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

11. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 33,000 บาท  66,000 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 เคร่ือง 

12. เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท  960,000 โรงเรียนเทศบาล 4  จำนวน 30 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 10 ชุด 

13. เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 24,000 บาท  72,000 

โรงเรียนเทศบาล 5 

14. เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้ถังหมึกพมิพ ์ 

(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท 

16,000 

15. ตูส้ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 (ขนาด 42u) จำนวน 2 ตู ้ๆ ละ 22,000 บาท  44,000 

16. เครื่องสำรองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 25,000 

17. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบท่ี 2 จำนวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท 138,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 1,321,000  
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แผนงานการศกึษา  งานระดบัมัธยมศึกษา  คา่ครุภัณฑ์ ประเภทครุภณัฑ์การแพทย์ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

18. รถเข็นอาหาร จำนวน 1 คัน 10,000 โรงเรียนเทศบาล 5 

 รวมเป็นเงินจำนวน 10,000  

แผนงานการศกึษา  งานระดบัมัธยมศึกษา  คา่ครุภัณฑ์ ประเภทครุภณัฑโ์รงงาน 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

19. กบไฟฟา้ แบบมอืถอื ขนาด 5 นิว้ จำนวน 1 ตัว 14,500 
โรงเรียนเทศบาล 7 

 
20. เครื่องเจีย/ตัด แบบมอืถอื (ขนาด 5 นิว้) จำนวน 1 เคร่ือง 5,300 

21. เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมอืถอื (แบบสั่น) ขนาด 112 x 225 มิลลเิมตร จำนวน 1 เคร่ือง 7,600 

 รวมเป็นเงินจำนวน 27,400  

แผนงานการศกึษา  งานระดับมัธยมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

22. ตูเ้ย็น  (ขนาด 16 คิวบิกฟุต) จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 24,000 บาท 

 

48,000 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 ตู ้

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 ตู ้

23. ตูแ้ช่อาหาร (ขนาด 32 คิวบิกฟุต) จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 46,500 บาท 

 

93,000 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 เคร่ือง 

24. เครื่องดูดควัน จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,800 บาท 33,600 โรงเรียนเทศบาล 5 

 รวมเป็นเงินจำนวน 174,600  
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แผนงานการศกึษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

25. เครื่องมัลตมิเิดีย โปรเจคเตอร์ (ระดับ XGA  ขนาด 3,500 ANSI Lumens)  

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,900 บาท  

55,800 

โรงเรียนเทศบาล 6 26. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ (เส้นทแยงมุม 120 นิว้) จำนวน 2 จอ ๆ ละ 14,900 บาท 29,800 

27. โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  

ขนาด 55 นิว้ จำนวน 1 เคร่ือง 

23,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 108,600  

แผนงานการศกึษา  งานระดับมัธยมศึกษา    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

28. เครื่องมัลตมิเิดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ขนาด 4,000 ANSI Lumens)  

จำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท 

119,600 

โรงเรียนเทศบาล 5 29. จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 4 จอ ๆ ละ 14,900 บาท 59,600 

30. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิว้  จำนวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท 

161,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 340,200  

แผนงานการศกึษา  งานระดับมัธยมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

31. จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า จำนวน 2 คัน ๆ ละ 18,000 บาท  36,000 
โรงเรียนเทศบาล 7 

32. จักรทำลวดลาย จำนวน 2 คัน ๆ ละ 8,300 บาท  16,600 

 รวมเป็นเงินจำนวน 52,600  

รวมทั้งสิ้น  32  รายการ  เป็นเงินจำนวน   6,123,300   บาท 
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รายการครุภณัฑท์ีไ่ม่มีกำหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหนว่ยงานรัฐ  จำนวน 52 รายการ 

แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1. โตะ๊พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง สำหรับทำกิจกรรม จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท 150,000  

 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 

2. โตะ๊พร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท 130,000 

3. เก้าอี้เบาะเหลี่ยม จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 500 บาท 12,000 

4. พัดลมโคจรตดิผนัง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้ จำนวน 34 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 68,000 

5. โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ จำนวน 45 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท 99,000 

6. เคาน์เตอร์ตัวแอล  จำนวน 1 ชุด 25,000 

7. โตะ๊อ่านหนังสอื จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท 15,600 

8. พัดลมโคจร ขนาดไมน่อ้ยกว่า 18 นิว้ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 40,000 

โรงเรียนเทศบาล 6 

9. พัดลมตดิผนัง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 40,000 

10. เก้าอี้สำนักงาน มพีนักพิง จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท 38,000 

11. ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ 5,400 

12. ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 42,000 บาท 84,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 707,000  

แผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

13. โตะ๊พร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารของนักเรียน  จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 5,200 บาท 78,000 โรงเรียนเทศบาล 4 

14. ตูค้ว่ำจานสแตนเลส 4 ชัน้ จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 18,900 บาท 56,700 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 ตู้ 

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 2 ตู ้

15. ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท 32,000 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 2 ตู้ 
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โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 2 ตู ้

 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

16. โตะ๊ประกอบอาหารสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 22,000 บาท 110,000 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 3 ตวั 

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 2 ตวั 

17. ตูส้แตนเลสวางอุปกรณ ์4 ชัน้ จำนวน 2 ตู ้ๆ ละ 30,000 บาท 60,000 โรงเรียนเทศบาล 5  

18. ตูส้แตนเลส (เก็บของแหง้และอุปกรณค์รัว) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 55,000 บาท 110,000 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 ตวั 

19. เก้าอี้สแตนเลส จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 500 บาท 5,000 

โรงเรียนเทศบาล 5 

20. โตะ๊พร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด ๆ ละ  

15,000 บาท 
300,000 

21. พัดลมโคจร ขนาดไมน่อ้ยกว่า 18 นิว้ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท 18,000 

22. โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท 22,000 

23 พัดลมโคจร ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้ จำนวน 60 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 120,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 911,700  

แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

24. เครื่องทำน้ำเย็น แบบตอ่ท่อขนาด 5 ก๊อก จำนวน 2 ตู ้ๆ ละ 30,000 บาท 60,000 โรงเรียนเทศบาล 1 

 รวมเป็นเงินจำนวน 60,000  
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แผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

25. เตาอบไฟฟา้สแตนเลส 3 ชั้น 3 ถาด จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,500 บาท 81,000 โรงเรียนเทศบาล 4  จำนวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 5  จำนวน 1 เครื่อง 

26. เตาอบไมโครเวฟ ความจุไมน่อ้ยกว่า 32 ลิตร จำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 13,000 บาท 26,000 โรงเรียนเทศบาล 4  จำนวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 5  จำนวน 1 เครื่อง 

27. อา่งล้างสแตนเลส 2 หลุม จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 38,000 บาท 76,000 โรงเรียนเทศบาล 4  จำนวน 1 ชดุ 

โรงเรียนเทศบาล 5  จำนวน 1 ชดุ 

28. หมอ้หุงขา้วไฟฟา้ 10 ลิตร  จำนวน 1 เคร่ือง 6,000 

โรงเรียนเทศบาล 5 

29. เครื่องตีอเนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร  จำนวน 1 เครื่อง 21,000 

30. เตาไทย 2 หัวเตา ระบบแก๊ส จำนวน 2 เตา ๆ ละ 32,000 บาท 64,000 

31. เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัวฟู่ จำนวน 2 เตา ๆ ละ 15,000 บาท 30,000 

32. เครื่องผสมอาหารแบบมอืถอื จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท 8,000 

33. เครื่องกรองน้ำสแตนเลสท่อคู่ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท 12,000 

34. เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ทอ่  จำนวน 1 ชุด 10,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 334,000  

แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

35. เครื่องขยายเสียง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 150 วัตต์  จำนวน 1 เคร่ือง 13,900  

โรงเรียนเทศบาล 1 36. เครื่องขยายเสียง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 2,500 วัตต์  จำนวน 1 เคร่ือง 33,000 

37. ตูล้ำโพง กำลังขับไมน่อ้ยกว่า 800 วัตต์ จำนวน 2 คู่ ๆ ละ 26,500 บาท 53,000 
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ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

38. ลำโพงกีตาร ์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 12 นิว้ กำลังขับไมน่อ้ยกว่า 100 วัตต ์ จำนวน 1 ตัว 11,000 

โรงเรียนเทศบาล 6 39. ลำโพงเบส ขนาดไมน่อ้ยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกวา่ 150 วัตต ์ จำนวน 1 ตัว 14,500 

40. ลำโพงคีย์บอร์ด ขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 นิว้ กำลังขับไมน่อ้ยกว่า 120 วัตต ์ จำนวน 1 ตัว 18,000 

41. ตูล้ำโพงพร้อมแอมป์ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกวา่ 400 วัตต์ จำนวน 1 ตู้ 9,000 

โรงเรียนเทศบาล 6 

42. เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์  จำนวน 1 เคร่ือง 14,600 

43. ลำโพงสนาม กำลังขับไม่น้อยกวา่ 100 วัตต ์ จำนวน 1 เคร่ือง 7,500 

44. ชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุม  จำนวน 1 ชุด 100,000 

45. ชุดเครื่องเสียงขนาดเล็ก สำหรับห้องประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ชุด 52,100 

 รวมเป็นเงินจำนวน 326,600  

แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

46. กีตาร์โปร่ง 6 สาย จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท 32,500  

โรงเรียนเทศบาล 1 47. คาฮอง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท 12,000 

48. กลองชุด  จำนวน 1 ชุด 27,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 71,500  

แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

49. กระดานไวทบ์อร์ด จำนวน 16 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท 448,000 โรงเรียนเทศบาล 3 

 รวมเป็นเงินจำนวน 448,000  
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แผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

50. ชุดหุ่นยนต ์2 ล้อ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 4,700 บาท 47,000 
โรงเรียนเทศบาล 5 

51. ชุดหุ่นยนต ์4 ล้อ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท 50,000 

 รวมเป็นเงินจำนวน 97,000  

แผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

ท่ี รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

52. เครื่องแกะสลักและตัดดว้ยเลเซอร์ จำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท 300,000 โรงเรียนเทศบาล 4  จำนวน 1 เครื่อง                                  

โรงเรียนเทศบาล 5  จำนวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 7  จำนวน 1 เครื่อง 

 รวมเป็นเงินจำนวน 300,000  

 

จำนวน 52 รายการ  เป็นเงินจำนวน 3,255,800 บาท (สามล้านสองแสนหา้หมื่นหา้พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570), แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566, และแผนพัฒนาท้องถิ่น     

(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครัง้ท่ี 11/2566  และแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครัง้ท่ี 3/2566  โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
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ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

22 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 582,596,608.35 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 

18 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 

ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

   2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9)  

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

    ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างตน้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

          นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภปิรายหรอืไม่ครับ เชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

 นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

จากญัตตินี้ต้องขอชื่นชมทางผู้บริหารที่ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเทศบาลนครลำปาง ถือว่า

เป็นความโชคดีของโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งจะแตกต่างจากสังกัดอื่น  ๆ ที่ได้รับ

งบประมาณตามรายหัวก็จะเป็นการบริหารเงินตามรายหัว แต่ของทางเทศบาลนี้ก็ยังมีการสนับสนุน

ทางการศึกษา ได้ยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นมา โดยใช้งบประมาณของทางสภาฯ ซึ่งเห็นใน
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ขณะนี้มีงบประมาณที่ต้องให้สภาฯ อนุมัติจำนวนเก้าล้านกว่าบาท ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นความสำคัญ

อย่างยิ่ง แตก่็เชื่อวา่ทางสำนักการศกึษาของเทศบาลก็จะต้องนำเอาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับเหล่านี้ไปยกระดับ

การศึกษาให้มีคุณภาพและให้มีกิจกรรมที่โดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ ้นมา จะเห็นว่ามีบางสิ่งที่มีความ

แตกต่างในการใช้งบประมาณในส่วนนี ้โดยจะกล่าวว่ามีจุดหนึ่งคือ เรื่องของการจัดซื้อที่ทางโรงเรียนได้

ขอมา ยังมองไม่ออกว่าจะเอาไปใช้ในลักษณะอย่างไรที่จะไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือไปเอื้อ

ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม ในส่วนนี้จะยกตัวอย่างเช่น ตู้แช่ ซึ่งปกติแล้วถ้ามองไปให้เกี่ยวกับเรื่อง

อาหารกลางวันยังไม่ทราบว่าทางโรงเรียนจะใช้วธิีการอย่างไรในเรื่องของการจัดอาหารกลางวัน เพราะ

โดยปกติแล้วจะได้งบประมาณอาหารกลางวันเป็นรายหัว โดยการโอนถ่ายงบประมาณเข้ามา แล้วนำไป

ทำการจัดซือ้จัดจา้งแบบทำเองหรอืจัดซื้อรายหัวหรอืแจกคูปองอะไรก็ตาม หรอืโรงเรียนจะทำเองก็ตาม 

แตล่ักษณะของตู้แช่แบบนีไ้ม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรอืเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

อย่างไร จึงอยากขอฝากผ่านท่านประธานสอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่า ลักษณะเช่นนี้ จะต้องนำไปใช้

อย่างไรที่จะจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาคุณภาพได้ จริง ๆ กระผมไม่ได้ติดใจ แต่ยังมองลักษณะ

ของการใช้ตู้แช่ว่าจะนำไปใช้ในลักษณะไหนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและที่เกี่ยว ข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา นี่ก็เป็นประเด็นสั้นๆ ที่จริงยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ แต่

อยากจะพูดประเด็นของตู้แช่นดิเดียว อยากจะทราบว่าจะมีลักษณะการใชง้านอย่างไร ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปราย

อีกหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามครับ เรื่อง ตู้แช่ 

  นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขออนุญาต

ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกที่ได้ซักถามเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงตู้แช่ที่ได้เอ่ยมา

เมื่อครู่นี้ ในส่วนของครุภัณฑ์ที่นำเสนอต่อสภาฯ เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องฝึก

ปฏิบัติซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับการของบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมในญัตติต่อไป โดยทั้งสองญัตติที ่มี

ความเช่ือมโยงกันนี ้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติในการเรียนการสอนค่ะ   

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง คุณบุญทรงฯ ได้ฟังคำชี้แจงแล้ว 

เข้าใจดีไหมครับ  

 นายบุญทรง ชุ ่มแสง สมาชิกเทศบาลนครลำปาง พอเข้าใจครับ แต่ในสิ่งนี้อยากจะให้  

สำนักการศึกษาได้ไปกำกับในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของครุภัณฑ์ในแบบไหน

ก็ตาม บางครั้งไปที่โรงเรียนต่าง ๆ มักจะพบว่า สิ่งที่ซื้อไปแล้วจะไปกองตรงจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งก็อยากให้

ใช้ใหเ้กิดคุณภาพและใช้งบประมาณให้คุ้มคา่เท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ 
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 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไมค่รับ ไม่มนีะครับ ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติในที่ประชุม ซึ่งผมพิจารณาแล้ว ขณะนีม้ีจำนวนสมาชิกสภาฯ 

อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท 

(เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  มีสมาชิกสภาฯ อนุมัตใิหใ้ช้จ่าย 

เงินสะสมฯ จำนวน 19 เสียง ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง  

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา 

จำนวน 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท

ถ้วน) ดว้ยการอนุมัตขิองสมาชิกสภา 19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง ครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 84 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,379,100 บาท (เก้าล้านสามแสน

เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จำนวน 19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ขณะนี้เวลาเที่ยงกว่า ๆ แล้ว 

ผมจะขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน และให้ทุกท่านกลับมาประชุมกันต่อในเวลา 13.15 น. 

ขอพักการประชุมครับ  

- พักรับประทานอาหารกลางวัน – 

 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา  13.15 น. 

 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล      

นครลำปาง ได้ตรวจสอบองค์ประชุมในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว มีจำนวน 13 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่า

ครบองค์ประชุม บัดนี้ครบเวลาที่ท่านประธานสั่งพักประชุมแล้ว กระผม ขอเชิญท่านประธานได้

ดำเนนิการประชุมตอ่ ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
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5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ 

เป็นเงนิจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการ

ดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ 

เป็นเงนิจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้านหา้แสนหา้หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

และก่อสร้างบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 

2,554,000 บาท (สองล้านหา้แสนหา้หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

  ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

และก่อสร้างบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 

2,554,000 บาท (สองล้านหา้แสนหา้หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงและ

ก่อสร้าง หลังคา และห้องปฏิบัติการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 โครงการ รวม

ทั้งสิน้ 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้านหา้แสนหา้หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

          เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับจัดการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้มีและบำรุง

สถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) มาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และ

มาตรา 16 (9) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลนครลำปางพบว่า บางแห่งอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ขาดความปลอดภัย และไม่มี

ห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้อง

ดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

สำหรับเด็กและเยาวชน โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของ

สภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97 ดังรายการ

ต่อไปนี ้
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณดา้นหนา้อาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6  

(วัดป่ารวก) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณพื้นท่ีดา้นหนา้อาคาร 

อูสาสนะ พื้นท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 100 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ รายละเอียด 

ตามประมาณการงานกอ่ร้างและแบบแปลนท่ีเทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 57 

ลำดับท่ี 6 

620,000 เนื่องจากห้องเก็บของเดิมมสีภาพชำรุด ทรุดโทรม หลังคารั่วเวลา

ฝนตก จึงมคีวามจำเป็นต้องก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

2. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7  (ศริินาวินวทิยา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  

โดยทำการรือ้กระเบ้ืองหลังคาเดมิออก แล้วมุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีส พื้นท่ี 

ไมน่อ้ยกว่า 1,100 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ รายละเอียดตามประมาณการ 

งานก่อสร้างและแบบแปลนท่ีเทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 58 

ลำดับท่ี 7 

734,000 เนื่องจากหลังคาอาคารมสีภาพชำรุด ทรุดโทรม หลังคารั่ว 

เวลาฝนตก จึงมคีวามจำเป็นต้องปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร

เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

3. โครงการปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Fab Lab)  

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศริินาวินวทิยา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) 

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศริินาวินวทิยา)  โดยทำการรือ้ประตู และหน้าตา่ง รือ้ผนัง  

รื้อโคมไฟฟ้าเดิมออก แล้วดำเนินการติดตั้งประตูและหน้าต่าง ติดตั้งโคมไฟและเดินระบบ

ไฟฟา้ ปูผิวพื้น ทาสีผนังห้องนำ้ จำนวน 1 ห้อง และงานอ่ืน ๆ รายละเอียดตามประมาณการ

งานก่อสร้างและแบบแปลนท่ีเทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  

ครัง้ท่ี 3/2566 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 3 

400,000 เนื่องจากยังขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีความ

จำเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้เป็นหอ้งปฏบัิตกิาร 

ท่ีเหมาะสมและเอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน 

4. โครงการปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารทางหัตถกรรม (Hand Craft Lab)  

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศริินาวินวทิยา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารทางหัตถกรรม (Hand Craft Lab)  

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการรื้อประตู หน้าต่าง และผนังโคมไฟเดิมออก 

แล้วดำเนินการติดตั้งประตู หน้าต่าง โคมไฟ และเดินระบบไฟฟ้า ปูผิวพื้น ทาสีผนังห้อง 

จำนวน 1 ห้อง และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่

เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  

ครัง้ท่ี 3/2566 หน้าท่ี 14 ลำดับท่ี 9 

400,000 เนื่องจากยังขาดห้องปฏบัิตกิารทางหัตถกรรม ท่ีเหมาะสม ทันสมัย 

เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง

ห้องเรียนเพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

5. โครงการปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารทางด้านงานช่าง (Technical Lab) 

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศริินาวินวทิยา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารทางด้านงานช่าง (Technical Lab) โรงเรียนเทศบาล 7 

(ศิรินาวินวิทยา)  โดยทำการรื้อประตู หน้าต่างและผนัง โคมไฟเดิมออก แล้วทำการติดตั้ง

ประตู หน้าต่าง โคมไฟ และเดินระบบไฟฟ้า ปูผิวพื้น ทาสีผนังห้อง จำนวน 1 ห้อง และงาน

อื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปาง

กำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 3/2566 หน้าท่ี 

17 ลำดับท่ี 12 

400,000 เนื่องจากยังขาดห้องปฏบัิตกิารด้านงานช่าง ที่เหมาะสม ทันสมยั 

เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง

ห้องเรียนเพื่อให้เป็นห้องปฏบัิติการท่ีเหมาะสมและเอื้อตอ่การ

จัดการเรียนการสอน 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น     2,554,000  บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมืน่สี่พันบาทถ้วน)  

 

โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
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ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

22 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 582,596,608.35 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 

18 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 และมาตรา 57 ประกอบ

มาตรา 54 (9) มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) และ (14) 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

           ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้านหา้แสนห้าหมื่น

สี่พันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินีม้ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม ซึ่งผมพิจารณาดูแล้ว ขณะนี้มี

จำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียน ในสังกัด

เทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่น

สี่พันบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้

ใช้จา่ยเงนิสะสมฯ จำนวน 17 เสียง ครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ    

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ด้วยการอนุมัติของสมาชิกสภาฯ 17 เสียง, 

ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียน       

ในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ  เป็นเงินจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้าน      

หา้แสนหา้หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 5 โครงการ 

เป็นเงินจำนวน 2,554,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, 

งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายกรณฐพรครองภพฯ และนางสาวพิชญาพรฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท 

(สีแ่สนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสน

เก้าหมื่นบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท 

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 
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ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงนิจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

ภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงนิจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้งานอยู่ภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปางใน

ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ไม่สามารถบันทึกข้อมูล ได้และไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม ดังนั้น เพื่อป้องกัน

และดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจาก

เทศบาลนครลำปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  จึงจำเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี ้

โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศกึษา และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมเป็นเงิน

จำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)    

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายใน

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายใน

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสน

เก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ        

สภาท้องถิ่น” 
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ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง 

  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินีม้ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

จะอภปิรายหรอืไม่ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

ในญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ของสำนักปลัดเทศบาล ในญัตตินี้ เอกสารที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติเข้ามานี้ ผมมีข้อสงสัยบางประการคือ 

ในเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564    

ที่เสนอญัตติเข้ามา และเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2566 กระผมอยากทราบว่าใช้เกณฑ์ราคาไหน ซึ่งมีทั้งปี พ.ศ. 2564, 2566 และราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ใช้อันไหนเป็นเกณฑ์มาตรฐานครับ เท่าที่

ทราบ ถ้าผมจำไม่ผิดหรือถูก ไม่แน่ใจครับว่า จะมีคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์

ระดับจังหวัดอยู่ ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ตอบคำถามในส่วนนี้ครับ  เพื่อเป็นข้อพิจารณา   

ในการลงมติครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ ขอเชญิผูบ้ริหาร 

 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ตามที่ทาง
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สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามถึงรายละเอียดหรือว่าเอกสารแนบที่ทางผู้บริหารเทศบาลนครลำปางได้แนบ

มาพร้อมกับญัตตินี้ ขอเรียนว่ามาตรฐานครุภัณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันในประเทศไทย     

ถ้าเป็นมาตรฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์จะมี 2 มาตรฐานหลัก ๆ คือ ของกระทรวง ICT ที่เรารู้จักกันก็คือ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และก็เป็นระเบียบของสำนักงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ การที่

จะซือ้ครุภัณฑห์รอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ ก็ต้องใชม้าตรฐานที่กำหนดไว้ และถ้าถามว่ามาตรฐาน

อ้างไว้หลายฉบับ เชน่ ฉบับของปี 2564 ฉบับปี 2565 และฉบับของปี 2566 เป็นต้น ในรายละเอียดที่ขอ

ไปในญัตตินี้ จะเป็นมาตรฐานในเรื่องของกล้อง CCTV หรือจะเป็นอุปกรณ์ เรื่องจอ LED เป็นเรื่องของ

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล บางรายการจะอยู่ในมาตรฐานปี 2564 ซึ่งกระทรวง ICT ได้มีการปรับมาตรฐาน

พร้อมกับเพิ่มเรื่องของคุณสมบัติของอุปกรณ์บางชิ้นซึ่งอยู่ในเอกสารปี 2565 และมีการปรับปรุงตลอด

ในปีต่อ ๆ ไป มาตรฐานที่เราอ้างถึงนี ้อาจจะไม่ได้อยู ่ในฉบับล่าสุดในปี 2566 แต่ไปอยู่ในฉบับที่

ประกาศใช้ในปี 2564 เป็นต้น ขอนำเรียนเพื่อได้ทราบถึงข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม มาตรฐานของสำนัก

งบประมาณก็ดี ของกระทรวง ICT ก็ดีที่ได้กำหนดไว้นี้เป็นราคาขั้นสูง และกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้   

แต่ปกติทางหน่วยงานหรือในกรณีเทศบาลนครลำปางจัดซื้อ เราน่าจะได้ราคาต่ำกว่าราคากลาง หรือ

ราคาสูงสุดที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ รวมไปถึงได้พิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติของเครื่อง อุปกรณ์ที่

เราจะซื้อ ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีก้าวไปไกลมาก รวดเร็วมาก เช่น ถ้ากำหนดว่า  กล้อง

ถ่ายภาพต้องบันทึกได้ 25 เฟลมต่อวนิาที ในกรณีนี้เราอาจจะซือ้ 50 ภาพต่อวินาทีก็ได้ ซึ่งก็ไม่ถือว่าเรา

ได้ฝ่าฝืนหรือซื้อต่ำกว่ามาตรฐานดังกล่าว ก็ขอนำเรียนว่าการใช้งบประมาณของเทศบาลนครลำปาง   

จะคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม คุณสมบัติที่ได้ประโยชน์ต่อประชาชนของเทศบาลนครลำปางอย่างที่สุดครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง กระผมร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผมมีเรื่องจะสอบถามอีกนิดเดียวครับว่า เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งแนวทางพิจารณาเบื้องต้น ในข้อที่ 1 ได้กำหนดว่า

การจัดหาคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนอุปกรณ์ที ่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี        

ซึ่งรายการที่เราจะซื้อนี้มีอายุการใช้งานเกินห้าปีแล้วใช่ไหมครับ ถึงจะจัดซื้อใหม่ได้และต้องมีประกันใน

ข้อ 2 และมีการรับประกันระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีหมดประกันแล้วครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถ้า

เกิดความเสียหายไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะซ่อมแซมอย่างไร ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณส่วนไหนในการ

ซ่อมเครื่องครุภัณฑน์ี ้ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ ผูบ้ริหารช้ีแจง 

 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ CCTV ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในสำนักงานเทศบาลในบริเวณโดยรอบ

ก็คือ บริเวณที่จอดรถ และบริเวณโดยรอบสำนักงานนั้นมีอายุเกิน 5 ปี ในปัจจุบันที่ได้สำรวจล่าสุด 

ใช้งานได้ไม่ถึง 3 ตัว ใช้ได้เฉพาะทางเข้า- ทางออก วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าใชง้านเกิน 3 ปี ก็จะ

เสื่อมและตกรุ่นไปมาก ในตอนนี้จอ LED ที่ใช้อยู่ในห้องคอนโทรลรวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการใช้งาน

เกิน 5 ปีแน่นอน ในกรณีที่ทางเทศบาลจัดซื้อกับทางผู้ให้บริการหรือทางผู้ขายจะต้องอยู่ในเงื่อนไขการ

รับประกัน ตามที ่กระทรวง ICT หรือสำนักงบประมาณกำหนดมาตรฐานไว้ แต่ถ้าเกินระยะการ

รับประกัน ทางเทศบาลจะใช้งบประมาณการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ตั้ งงบประมาณ

ดังกล่าวไว้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ และในกรณีที่เกิน 1 ปี อุปกรณ์เกิดความเสียหายที่จะต้องมีการซื้อ

อุปกรณ์มาทดแทน ซึ่งทางเทศบาลก็มีงบประมาณในส่วนนั้นไว้แล้ว ขอนำเรียนครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ซึ่งผมพิจารณาแล้ว 

ขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้โอน

ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ของสำนักปลัดเทศบาล 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

งบประมาณฯ จำนวน 17 เสียง ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลด

เงินงบประมาณฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไมอ่นุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง  

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปาง อนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ของสำนักปลัดเทศบาล ด้วยการอนุมัตขิองสมาชิกสภา 17 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสน

เก้าหมื ่นบาทถ้วน) ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

(ประธาน) (นายกรณฐพรครองภพฯ และนางสาวพิชญาพรฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ครับ เชญิ นายสุคนธ์ อินเตชะ 

 นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง          

ขอย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2566 ชุมชนในเขตเทศบาลของเราได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำท่วมหลายแห่ง  

ซึ่งบางพื้นที่ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไข ผมขออนุญาตท่าน

ประธานฯ ขอนำภาพแสดงบนจอ (ประธานฯ : อนุญาต) กรณีน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะที่

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกประมาณวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม และครั้งที่สองประมาณวันที่ 4 - 5 

กันยายน ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทางฝ่ายบริหารก็ลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไข แต่ก็ยังแก้ไขใน

แบบที่ยังไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง ไม่ได้มีการแก้ไขให้เป็นกิจจะลักษณะ เป็นการแก้ไขแบบชั่วครั้ง

ชั่วคราว ผมได้รับทราบข้อมูลปัญหาจากชาวบ้านว่าให้สอบถามทางฝ่ายบริหารว่าได้ดำเนินการแก้ไข

อย่างไร โดยเฉพาะบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ปากทางเข้าถนนสุขสวัสดิ์ 3 ซึ่งตอนแรกได้สันนิษฐานว่า

มีรากต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบรรณ ได้ชอนไชไปในบล็อคคอนเวิร์ส แต่ที่จริงน่าจะเป็นเม็ดทราย

มากกว่า เพราะสังเกตว่าเวลาเกิดน้ำท่วมน้ำจะระบายยาก ผมใคร่ขอสอบถามทางท่านประธานว่า    

ทางฝ่ายบริหารของทางเทศบาลไปดำเนินการร่วมกับกรมทางหลวงอย่างไร เพื่อที่บางครั้งกระผมจะได้

ตอบคำถามแทนฝ่ายบริหารว่า ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ขณะนี้ได้ใช้เวลา 5 – 6 เดือนแล้ว        

ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข เพราะฉะนั้นในวันนีผ้มใคร่ขอความกระจ่างดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล      

นครลำปาง ด้วยวันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ทางเทศบาลมีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล

ตรุษจีนที่ถนนประสานไมตรี ดิฉันจึงอยากนำเสนอเกี่ยวกับถนนประสานไมตรี ตั้งแต่วงเวียนมังกรทอง

ไปจนถึงสามแยกเก๊าจาว ซึ่งบริเวณนั้นยังมีส่วนที่คงค้างคือ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงทางเท้า ด้วยสภาพ

ของลักษณะทางเท้าบริเวณนั้น ถึงแม้วา่จะไม่ใช่ย่านเศรษฐกิจ ย่านที่มีผู้คนค้าขายคึกคัก ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นบ้านคน ลักษณะทางเท้าไม่มีความต่อเนื่อง เพราะแต่ละบ้านจะทำทางลาดเข้า – ออกบ้าน แต่ใน

ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งคือ บริเวณช่วงนี้จะอยู่ใกล้กับตลาดเก๊าจาว ซึ่งเป็นตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงบริเวณนั้นจะมีโรงแรม มีร้านกาแฟ จากทางที่สมาชิกสภาฯ 

ได้รับคำร้องจากประชาชนและจากที่ลงไปสำรวจพบว่าสภาพทางเท้าบริเวณนั้น มีความเสียหายและ

ชำรุดหนัก ขออนุญาตท่านประธานใช้ภาพประกอบค่ะ (ประธานฯ : อนุญาต) ในบริเวณนี้เป็นหน้าร้าน
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จึงพานิชย์ มีลักษณะคือ ฝาบ่อพักแตก ชำรุดเสียหายหนัก และอีกจุดหนึ่งคือ หน้าร้านท่งเฮงกี่ โซนนั้น

จะเป็นโซนร้านกุนเชียงติดกันหลายร้าน จะเห็นว่าสภาพทางเท้านอกจากจะไม่สวยงามแล้วยังพบจุดที่

เป็นอันตรายด้วย ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นจุดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในทุก ๆ ปี ดิฉันจึงอยากฝาก

ทางท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า อยากจะขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาในเรื่องของการ

ปรับปรุงทางเท้าในส่วนที่เหลือ เพราะบริเวณนีถ้ือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด จึงอยากให้ได้รับการ

ดูแลอย่างทั่วถึง ขอบคุณค่ะ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นางรัญจวน  คำพิชัย 

นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง มีเรื่อง

อยากจะขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องเสนอญัตติโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการ

จัดซื้อจัดจ้างที่เข้ามาในสภาฯ เพื่อขออนุมัติ จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญทั้งนัน้ จึงอยากจะ

ฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม

กำหนดเวลา เพื่อที่จะไม่ให้งบประมาณนั้นตกไป จะเห็นได้ว่า หลายโครงการที่ต้องกลับเข้ามาให้สภาฯ 

พิจารณาใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาส ไม่ว่าความล่าช้านั้นจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม โดยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและให้อยู่ในกรอบเวลา เพื่อให้เกิด

ชิน้งานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชาชนต่อไป มีเรื่องฝากแค่นี ้ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

เกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจกับชาวบ้าน ซึ่งมีญัตติที่มุ่งพัฒนาและลงทุนเยอะ ผมขอ

ย้อนไปในญัตติที่ 5.2 เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างที่สมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านได้อภิปรายไป 

และได้รับฟังคำตอบของทางผูบ้ริหารก็มีความชัดเจน แตจ่ะมีอยู่จุดหนึ่งในแผนงานที่ 1 ในญัตติที่ 5.2 ที่

มีการจัดซื้อเสาไฟสูง ประมาณ 5 จุด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร โดยจะมีอยู่หนึ่งจุดที่ผมติดตาม

มาโดยตลอดก็คือ แยกวัดบุญวาทย์ แยกศาลหลักเมือง ซึ่งในญัตตินี้ระบุว่าเป็นบริเวณมิวเซียมลำปาง 

ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตามความเหมาะสม ผมขอฝากพิจารณาตรงสี่แยกตรงจุดนั้นเพราะมีรถสัญจรเป็น

จำนวนมากครับ และอีกประเด็นหนึ่งคอื ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจร ผมอยากฝากเรื่องไฟฟ้าบริเวณ

หน้าเทศบาลนคร ฝั่งถนนฉัตรไชยช่วงกลางคืนจะมืดมากก่อนถึงห้าแยกหอนาฬิกา อยากให้เพิ่ม

แสงสว่างสักเล็กน้อย และประเด็นสุดท้ายคือ กระผมอยากเรียนผ่านทางท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหาร

ว่าขอสอบถามสวนข่วงละกอนหรือสวนหา้แยกหอนาฬิกาว่าได้เสร็จสมบูรณ์และเปิดพื้นที่ให้ใช้แล้วหรือ

ยัง เพราะถ้าเรายังจำกันได้ว่า ตามญัตติที่ได้เข้าสภาไปแล้ว ภายในสวนจะมีแผนก่อสร้างโคมไฟที่เป็น

สิ่งก่อสร้าง แต่ยังไม่เห็นมีรายการของโคมไฟ ตามที่ระบุในญัตติ ขอสอบถามเพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ  
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 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

 นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

สืบเนื่องจากทางเทศบาลได้พัฒนาสวนภิรมย์ธาร ซึ่งขณะนี้เป็นที่สนใจของชาวบ้าน ชุมชนและคนต่างถิ่น

ต่างจังหวัด แม้แต่ชาวต่างประเทศก็มาปั่นจักรยานชมสวน ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น่าชื่นชม แต่ส่วนที่อยาก

เสนอแนะคือ อยากใหต้่อยอดให้ทำบริเวณนีใ้ห้เป็นพืน้ที่เศรษฐกิจ ที่สามารถจะทำกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นแลนด์มาร์กอย่างจริงจัง จึงอยากจะฝากทางด้านกฎหมายว่า  จะทำ

อย่างไรได้บ้างที่จะให้ชาวบ้าน ชุมชนสามารถทำอะไรได้สะดวกขึ้น เพราะที่ผ่านมามีชาวบ้าน มีหลาย

ชุมชนมาสอบถามว่า ในสวนนี้ไม่มีที่จำหน่ายอาหารหรือไม่มีที่นั่งพักผ่อนหรือ ซึ่งทางผมก็ไม่สามารถ

ตอบได้ และในวันนี้ทราบข่าวว่ามีแพมาลองแล่นเหนือน้ำ แต่ไม่ทราบว่ามาจากส่วนไหนซึ่งกำลัง

สอบถามอยู่ ถ้าทำในลักษณะอย่างนี้ก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต่อไป จึงอยากถามทางฝ่าย

กฎหมายว่า สามารถทำอย่างไรได้ เพื่อให้มคีวามตอ่เนื่องต่อไปหรือสามารถทำได้ขนาดไหน จึงอยากจะ

ฝากใหท้างเทศบาลได้เร่งดำเนนิการ เพราะขณะนีม้ีคนสนใจเป็นจำนวนมาก ในเรื่องที่สอง กระผมอยาก

ให้เติมเต็มภายในสวน ซึ่งสวนนี้เป็นสวนที่สวยงามมีความสว่างไสว แต่ถ้าสังเกตดูจริง ๆ จะเห็นว่า

บางจุดยังมีมุมมืดที่เป็นอันตรายได้ เช่น ถนนเลาะริมฝั่งมักจะมีวัยรุ่นไปมั่วสุม และในส่วนของทางเดิน

หรือส่วนพื้นที่กลางก็จะมีบางจุด บางพื้นที่ไฟฟ้า ความสว่างยังส่องไปไม่ถึง จึงอยากให้ผู้บริหาร

ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจดูว่า ยามค่ำคืนยังต้องต่อเติมตรงส่วนไหนอีกบ้าง และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของ

แสงสว่างของถนนบริเวณริมสวน ถ้าท่านไปที่สวนจะเห็นว่าความสว่างจะสว่างแค่ในสวน แต่บริเวณ

ข้างนอก เวลาขับขี่รถผ่านไปจะเห็นว่ามีความมดืเสียส่วนใหญ่ จงึอยากจะใหเ้พิ่มเติมไฟฟ้าทั้งสองข้างทาง

ให้มคีวามสว่างไสว มีความปลอดภัยต่อการสัญจรไปมา แตส่่วนที่เป็นอันตรายจริง ๆ ซึ่งเมื่อช่วงก่อนได้

มีหน่วยงานลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง เทศกิจของเทศบาล ทางฝ่ายสาธารณสุขตรวจสอบว่า  

มีกลุ่มวัยรุ่นไปมั่วสุมหรือไม่ อีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นอันตรายคือ ช่วงหลังเลิกเรียนจะมีวัยรุ่นไปมั่วสุม 

เวลาประมาณบ่ายสามโมงถึงสองทุ่ม และวัยรุ่นเหล่านี้จะขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังพร้อมทั้งขับขี่ไว 

และถนนตรงนั้นเป็นทางโค้ง มีถนนที่ตัดออกจากซอยด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถชนกันบ่อย

มาก บางปากซอยไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะฉะนั้นผูท้ี่ขับขี่รถทางตรงก็ไม่ทราบว่ามีทางแยก ผูท้ี่จะออก

ซอยก็ไม่เห็นคนที่ขับขี่รถจากทางหลัก ซึ่งสิ่งที่สามารถทำได้คอื การจำกัดความเร็ว หรอืต้องดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้สัญจรลดความเร็วในการขับขี่ลง อีกเรื่องหนึ่ง มีชาวบ้านถามว่า  สวนภิรมย์ธาร 

ขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อแล้วหรือยังและป้ายชื่อสวนภิรมย์ธารอยู่ตรงไหน ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้

ดำเนินการอย่างไร เพราะถ้าค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตยังไม่พบข้อมูล ยังเป็นชื่อสวนเฉลิมพระเกียรติ

เหมือนเดิม กระผมจึงอยากฝากประเด็นดังกล่าวให้กับทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ เพื่อให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ขอบคุณครับ 

  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายสามารถ พุทธา 
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นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง วันนี้

รู้สึกดีใจที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ ขอใช้งบประมาณของทางเทศบาลไปใช้ในด้านต่าง ๆ มากมาย สิ่งที่

ชาวบ้านฝากกระผมมาคือ ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกนาก่วม จนถึงรางรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นถนนที่เป็น

ประตูบ้าน ประตูเมือง สิ่งที่ชาวบ้านบอกมา กระผมก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหารว่า

ไฟตรงเกาะกลางถนนหลายหลอดที่ใช้การไม่ได้ อีกเรื่องเป็นเรื่องของฟุตบาททั้ง 2 ข้างทางของถนน

พหลโยธิน มีหญ้าขึ้นเยอะมาก ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ดำเนินการตัดหญ้าได้หนึ่งฝั่ง อีกฝั่งยัง

ไม่ได้ตัด ผ่านมาสองอาทิตย์แล้ว กระผมไปสำรวจดูก็ยังไม่ได้ตัดหญ้า อีกจุดหนึ่งคือ ทางเข้าหมู่บ้าน

ทองประเสริฐมีอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนจะมีรถวิ่งทั้งขาเข้า ขาออก ขับขี่กันไวมาก        

ซึ่งแยกทางเข้าหมู่บ้านทองประเสริฐเป็นทางตัดซึ่งมีความอันตรายมาก ชาวบ้านมาร้องทุกข์ว่าอยากให้

ทางเทศบาลนครลำปางติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก      

มีประชาชนบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตก็มีมาแล้ว กระผมจึงขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู ้บริหาร         

ซึ่งกระผมเห็นในวาระที่ 5.2 มีเรื่องของการของบประมาณติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหลายจุด จึงอยาก

ให้พิจารณาติดบริเวณจุดเสี่ยงที่กระผมได้นำเรียนไป ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายมากในช่วงเวลาเร่งด่วน      

จงึอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังทางท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาเรื่องนีด้้วยครับ  

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล       

นครลำปาง กระผมขอทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน จากการที่เทศบาลได้จัดงานสภากาแฟและจาก

ที่ได้พบปะประชาชนได้บอกว่า ทางเทศบาลจัดงานได้อย่างสวยงามแต่ทางประชาชนขอเสริมและ

เพิ่มเติมว่า ในแม่น้ำวังดูเงียบ ๆ ประกอบกับมีตะไคร่ผิวน้ำจำนวนมาก ทางประชาชนจึงเสนอว่า  จะ

เป็นไปได้หรือไม่ หากมีเครื่องเพิ่มออกซิเจนน้ำที่ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ติดตั้งที่กลางแม่น้ำสัก 3 – 4 จุด

ซึ่งจะทำให้น้ำกระเพื่อมตลอดเวลา ซึ่งจะดูสวยงามมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็น 

หนึ่งทุ่ม สองทุ่ม ได้มีการเปิดไฟบริเวณสวน ทำให้สวนภิรมย์ธารมีความสวยงามมาก แต่ท างฝั่ง

โรงเรียนเคนเน็ตฯ ชาวบ้านบอกว่ามืด แต่กระผมก็เห็นกองช่างไปติดตั้งไฟที่มีแสงหรี่ ๆ โดยรอบ

ขอบเขื่อนยาง กระผมอยากจะสอบถามว่า จะเป็นไปได้หรอืไม่ว่าทางเทศบาลจะมีโครงการปรับภูมิทัศน์

ให้เหมอืนฝ่ังตรงขา้ม ซึ่งก็เป็นข้อเสนอจากชาวบ้าน กระผมก็ได้รับปากว่าจะสอบถามกับทางฝ่ายบริหาร

ใหค้รับ ประกอบกับวันธรรมดาและวันเสาร์ อาทิตย์จะมีร้านขายของมาขายที่บริเวณฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตฯ 

กระผมจึงอยากให้มีการทำร้านขายของที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งตอนนี้ดูไม่เป็นระเบียบ รถก็จอดทั้ง 2 ฝั่ง 

ถนนแคบทำให้การสัญจรมีความลำบาก และอีกเรื่องมีประชาชนสอบถามมาว่า สามแยกไก่ขาวหน้าวัด

ดำรงธรรมจะมีเสาไฟสูงตั้งอยู่หนึ่งจุด ซึ่งช่วงหลังเหมือนจะชำรุด บางเดือนสว่างได้ประมาณสองสาม

ครั้งเท่านั้น ซึ่งจุดนั้นจะมืด และบริเวณนั้นเป็นวงเวียน กระผมอยากจะถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้า



67 

 

 

หากทางเทศบาลออกสำรวจทุก ๆ เดือน แต่เมื่อสองสามวันก็เห็นว่ามีแสงสว่างแล้ว ซึ่งกระผมก็รับฟัง

ปัญหาจากชาวบ้านและขอเป็นตัวแทนชาวบ้านมาอภิปรายในสภาฯ ได้รับฟัง กระผมจึงขอให้ทางฝ่าย

บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านได้แจง้มาด้วย ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกครับ 

เชญิ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผมขอเพิ่มเติมที่ สท.สามารถฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ เกี่ยวกับเรื่องทางเข้าหมู่บ้านทองประเสริฐ 

ถ้าเลี้ยวออกจากหมู่บ้านทองประเสริฐถ้าจะเลี้ยวขวาไม่มีที่ว่างให้รถอยู่ตรงกลาง ซึ่งรถจะชนกัน

บ่อยมากและมีผู้เสียชีวิตแล้ว ผมอยากเสนอว่าถ้าไม่สามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้ ซึ่งผม

ไม่ทราบว่าเกาะกลางถนนตรงจุดนั้นเป็นของเทศบาลหรือของกรมทางหลวง กระผมอยากเสนอว่า

ให้ปิดทางตรงจุดกลับรถนั้นเลย ถ้าปิดทางตรงจุดกลับรถแล้วให้ไปกลับรถตรงจุดกลับรถบริเวณ

หน้าร้านเซเว่นตรงนาก่วมใต้ ตรงนั้นจะปลอดภัยกว่า ผมก็ขอฝากกับทางฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ ผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภาที่ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วม โดยเฉพาะหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ทางคู่ขนาน

ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ตรงนั้น ที่ผ่านมาเป็นปัญหามากจะเป็นพื้นที่

คาบเกี่ยวระหว่างทางหลวงแผ่นดินคือ แขวงทางหลวงที่ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย และเทศบาล

นครลำปาง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือและได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงและการรถไฟ

ให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ขอเรียนว่าวันที่ 19- 23 ที่จะถึงนี้ ทางเทศบาลจะนำเครื่องจักรกล

เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ที่เกิดความล่าช้าเพราะเนื่องจากระยะนี้ เครื่องจักรหนักของเทศบาลเข้าไป

ดำเนินการที่บ่อทิ้งขยะที่บ้านกล้วยแพะ และได้นัดหมายกับทางแขวงทางหลวงที่ 1 แล้วที่จะเข้าไป

ดำเนนิการ และถ้าท่านดูในญัตติที่ 5.3 ที่กระผมได้นำเสนอต่อท่านประธานสภาฯ ในวันนี ้ท่านจะเห็นว่า

ญัตติที่ 5.3 ในลำดับที่ 6 จะมีการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลคือ กระสวยสำหรับ

ลอกท่อระบายน้ำ มีกระบวยสำหรับตักสิ่งไม่พึงประสงค์จากท่อระบายน้ำขึน้มา มีรอกไฟฟ้าขนาด 5 ตัน 

อุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านีจ้ัดซื้อเพื่อทำการลอกท่อระบายน้ำโดยเฉพาะ เนื่องจากที่ได้ประชุมร่วมกับแขวง

ทางหลวงและการรถไฟ อีกทั้งได้สอบถามผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดลำปางไม่มีเครื่องจักรกล 

รวมถึงเครื่องมือในการลอกท่อระบายน้ำเลย ถ้าถามว่าจะต้องคอยเครื่องจักรกลนี้ตามญัตติที่ 5.3 มา

ก่อนถึงจะดำเนินการหรือ กระผมขอนำเรียนว่าไม่ใช่ครับ เครื่องจักรกล ในญัตติที่ 5.3 จะนำมาใช้ใน

อนาคต แต่วันที่ 19 – 23 นี้ ที่จะมีการลงพื้นที่สำรวจดู ในส่วนไหนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทาง
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เทศบาลจะว่าจ้างผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการ เนื่องจากในจังหวัดลำปางไม่มี

ผู้ประกอบการในลักษณะนี้ หลังจากนั้นเมื่อเราสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ได้ก็จะดำเนินการเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข่าวดีของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ว่าจะมีการเริ ่มดำเนินการลอกท่อในสัปดาห์หน้า และ

หลังจากนี้ถ้าสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อได้เครื่องจักรกลสำหรับลอกท่อแล้ว เราก็สามารถ

ดำเนนิการเองได้ครับ ขออนุญาตตอบคำถามในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง เสาสูง 

หรือ ไฮแมส ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา ขอเรียนว่ารถดับเพลิงของเทศบาลที่ใช้ขึ้นเสาสูง

และรถของสำนักช่างที่ใช้สำหรับขึ้นเสาสูงสามารถขึ้นสูงได้ 13 เมตร แต่เสาสูงตามจุดต่าง ๆ สูง  

15 เมตร  รถที่ใช้ดำเนินการนี้เพิ่งซ่อมแซมเสร็จ และเพิ่งไปดำเนินการซ่อมไฟฟ้าที่เสาสูงตรงห้าแยก

หอนาฬิกา และหนา้อาคารเทศบาลเพิ่งติดสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมอีก 4 ดวง หลอดละ 400 วัตต์ เพิ่งติดตั้ง

เสร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านนี ้ซึ่งตอนนี้มคีวามสว่างไสวแล้ว และจุดตา่ง ๆ ที่เคยมืด ตอนนีท้างเทศบาลก็ได้

ระดมกำลังออกไปซ่อมแซมอยู่ ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อทราบครับ 

          นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ รองนายกฯ กิตต ิจวิะสันติการ 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ตามที่ท่านประธานได้กล่าวว่า 

ข้อเสนอแนะของทางท่านสมาชิกสภาฯ เยอะมากครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะเป็นเสียงสะท้อนที่จะต้อง

ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อน ส่วนเรื่องหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ที ่อาจารย์สุคนธ์ได้

สอบถามมา ทางรองสุรพลได้ชี้แจงแล้วนะครับ ที่จริงทางเทศบาลได้วางแผนไว้นานแล้ว แต่เนื่องจาก

เครื่องจักรได้ใช้ดำเนินการอยู่ที่บ่อขยะ และติดงานในช่วงของตรุษจีน จึงเลื่อนไปเป็นวันที่ 19 – 23 นี้ 

ในส่วนข้อเสนอแนะของคุณพัชรี จุดตรงตั้งแต่แยกมังกรทองไปจนถึงปลายทางสามแยกเก๊าจาว อันที่

จริงบริเวณก่อนถึงบ้านหมอมงคลไปจนถึงสามแยกเก๊าจาวที่ยังพอหนาแน่นอยู่ก็จะไปถึงร้านหม่งง้วน 

ที่ยังเป็นพืน้ที่เศรษฐกิจ อันที่จรงิสว่นนั้นกระผมก็เห็นด้วยนะครับว่ายังตกหล่นในส่วนที่จะปรับปรุงพื้นที่

บริเวณนั้น ซึ่งจะดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่โซนนั้นเพิ่มเติมเพื่อจะได้สอดคล้อง

กับถนนประสานไมตรี ส่วนเรื่องฝาบ่อพักที่ชำรุดก็จะเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขให้ก่อน และส่วนฟุตบาททาง

เท้าจะอยู่ในแผนที่จะปรับปรุงให้มีความสวยงามอยู่แล้วให้เหมือนกับถนนประสานไมตรีทั้งเส้นครับ 

รวมถึงไฟแสงสว่างเพื่อจะได้ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจ ในส่วนของท่าน สท.รัญจวนฯ ทาง

เทศบาลจะพยายามดำเนินการตามญัตติที ่เข้าสู ่สภาฯ ให้พยายามแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา      

เพื่อไม่ให้เสียโอกาส ตัวอย่างก็คือ สนามกีฬาที่เทศบาล 7 แต่ตอนนี้คิดว่าสามารถจะดำเนินการได้ไว

ยิ่งขึ้น เนื่องจากมีท่านปลัดคนใหม่มาช่วยงานแล้ว ก็จะทำให้งานเสร็จรวดเร็วขึ ้น และขออนุญาต

เพิ่มเติมว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในสนามกีฬาเทศบาล 7 ที่ใช้งบประมาณ 

120 ล้านบาท ถนนจามเทวีที่ใช้งบประมาณ 55 ล้านบาท จากร่องสามดวงถึงวัดศรบีุญโยง รวมถึงศูนย์

ฟื้นฟูบำบัดที่สุขสวัสดิ์ใช้งบประมาณกว่าเก้าล้านบาท ทั้ง 3 งานนี้จะถึงงานพัสดุและสามารถทำ 
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e – bidding ได้ ภายในเดือนนี้ ในส่วนข้อเสนอแนะของคุณภัทร ตามที่ท่านรองสุรพลได้เสนอญัตติติดตั้ง  

เสาสูงที่ได้กำหนดไว้ 5 จุดและที่มีประโยคที่ระบุว่า “หรือตามความเหมาะสม” ก็เพื่อให้เกิดความ

ยืดหยุ่น ความคล่องตัวในการเลือกจุดที่ติดตั้ง จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขในสภาฯ อีก ซึ่งทางเทศบาลจะลง

พืน้ที่ไปทำการสำรวจใหร้อบคอบอีกครั้ง ยกตัวอย่างเชน่ บริเวณหา้แยกหอนาฬิกา ถ้าดูจากโฮงละกอน

หรอืศูนย์เยาวชนเดิมที่ได้ทำการปรับปรุงไป โดยถ้ามุ่งตรงไปทางถนนรอบเวียง โซนนั้นค่อนข้างมืดมาก 

กระผมคิดว่าน่าจะติดตั้งเสาสูงบริเวณจุดนั้น ส่วนตรงจุดที่มืดตรงถนนฉัตรไชยหน้าเทศบาลที่ผ่านมา  

ได้ดำเนินซ่อมแซมมาตลอด แต่มีปัญหาที่สายไฟเดิมที่เคยติดตั้งนั้นช็อตในหลายจุด และบางทีก็เกิด

ปัญหาจากหลอดไฟ ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้ของบประมาณอุดหนุนไปที่สำนักงบประมาณ ส่วนกลาง

เพื่อที่จะเปลี่ยนไฟในตัวเมืองเทศบาลนคร ให้มีความสว่างทั่วถึง ซึ่งสำรวจแล้วน่าจะใช้งบประมาณ

เกือบสามสิบล้านบาท ซึ่งการของบประมาณนี้หลาย ๆ เทศบาลก็ของบประมาณไปเช่นกัน ถ้าผ่าน

คณะรัฐมนตรี ก็จะได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้แล้วจะดำเนินการเปลี่ยนไฟภายในพื้นที่เขตเทศบาลนคร

ทั้งหมด สำหรับเรื่องของสวนข่วงละกอนจะอยู่ในสัญญาเดียวกับลานหน้าหอปูมละกอน จริง ๆ พื้นที่

ของสวนข่วงละกอนเป็นพื้นที ่เกี่ยวพันกับโฮงละกอน เนื่องจากนโยบายนายกฯ ที่เกี่ยวกับโฮงละกอนนี้  

นอกจากจะใช้พื ้นที ่ในการจัดกิจกรรมแล้ว เช่น การจัดงานแต่งงานก็อาจจะมีการดื ่มเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ซึ่งตอนนี้พื้นที่จะคาบเกี่ยวกันกับสวนข่วงละกอน  โดยตอนนี้กำลังแบ่งแยกพื้นที่ให้ชัดเจน

ระหว่างสวนข่วงละกอนกับโฮงละกอน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การเลี้ยงสังสรรค์ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เกิดปัญหา อาจจะใช้เวลาพอสมควร ในส่วนข้อเสนอแนะของ

อาจารย์บุญทรง เรื่อง สวนภิรมย์ธาร มีคนชมว่าเป็นสวนที่สวยงาม อากาศด ีเนื่องจากอยู่ตดิกับฝายพับ 

ใกล้นำ้ ซึ่งก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางเทศบาลได้จัดสภากาแฟ ส่วนราชการ

หลาย ๆ ที่ที่ไปร่วมงานได้ชมว่าอากาศดีมาก และตั้งแต่ทางเทศบาลได้เปิดให้ใช้สวนภิรมย์ธารก็มีเด็ก

วัยรุ่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่สวน วัยรุ่นส่วนหนึ่งก็เข้าไปออกกำลังกายจริง แต่อีกส่วนก็ไปจับกลุ่ม และที่

กระผมได้ไปวิ่งออกกำลังกายจะเห็นว่า มีความมดืในหลายจุด ซึ่งควรจะเพิ่มไฟแสงสว่าง และ ตรงจุดที่

เป็นตลิ่งจะเข้าไปแผ้วถางเคลียร์พื้นที่ให้โล่งโปร่ง และจะทำให้มีแสงสว่างบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้มี

จุดอับจุดมืด เพื่อป้องกันไม่ให้วัยรุ่นไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามทางเทศบาลก็มีกล้อง 

CCTV ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะ ที่ผ่านมาหลาย ๆ เหตุการณ์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เข้ามาดำเนินการกรณีเกิดปัญหา ในส่วนของเรื่อง พืน้ที่เศรษฐกิจก็แน่นอนว่าเป็นนโยบายที่ท่านนายกฯ 

ได้เรง่ให้การสนับสนุน ในเรื่องนี้จะติดตามใหเ้ต็มที่ โดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายและชุมชนด้วย 

ปัญหาของสวนภิรมย์ธารค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขับขี ่รถจักรยานของวัยรุ ่นที ่ใช้

ความเร็วสูง แต่ถ้าเราได้งบประมาณส่วนที่ขอจากส่วนกลางไปก็จะทำให้ทั่วบริเวณเทศบาลนครสว่าง

ทั่วถึง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ให้ดีขึ้น อีกเรื่องคือ ฝั่งตรงข้ามสวนภิรมย์ธาร ที่จริงถน นฝั่ง

เคนเน็ตฯ ไม่ได้แคบมาก ถ้าท่านจำกันได้ ทางเทศบาลได้ของบประมาณผ่านทางสภาฯ ไปแล้วรอบหนึ่ง

ที่จะปรับปรุงสะพานแขวนที่ขา้มจากโรงเรียนเคนเน็ตฯ ไปที่สวนภริมย์ธารก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ในเรื่องของ

โครงสร้าง ทาสีและเรื่องไฟฟ้า สีของสะพานน่าจะเป็นสีที่สว่างเมื่อโดนไฟจะสวยงาม และในส่วนที่ร้าน
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จำหน่ายลูกชิ้นเขียงที่เป็นพื้นที่มืด ทางเทศบาลก็จะดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมา

จะดำเนินการติดตั้งแล้วแต่เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยจึงทำให้ล่าช้าไป โดยจะดำเนินการพร้อมกันคือ 

ปรับปรุงสะพาน เปลี่ยนโคมไฟใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความสว่างขึ้น สามารถจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นยามเย็น

และเป็นพืน้ที่เศรษฐกิจค้าขายได้ เรื่องของถนนพหลโยธินที่ท่าน สท.สามารถฯ ได้เสนอแนะมานั้น เรื่อง

หญ้าบริเวณฟุตบาทที่รก ซึ่งเป็นบริเวณถนนเส้นเข้าเมืองที่อาจดูไม่สวยงาม ซึ่งกระผมได้แจ้งทางงาน

สาธารณสุขใหไ้ปตัดหญ้าแล้วแต่ยังตัดไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการดำเนินงานในลักษณะนี้ต้องดำเนินการ

ตามลำดับ แต่ถ้าอันไหนเร่งด่วน กระผมจะเร่งดำเนินการให้ก่อน เรื่องไฟตรงเกาะกลางกระผมเพิ่ง

ทราบ ซึ่งจะติดตามดำเนินการใหค้รับ ส่วนเรื่องทางเข้า-ออกหมู่บ้านทองประเสริฐที่ท่าน สท.สามารถฯ 

และ สท.ณัฐกิตติ์ฯ ได้เสนอ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อาจจะต้องปิดเส้นทางตรงจุดนั้นจริง ๆ ปิดไม่ให้มีทาง

กลับรถตรงจุดนั้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น น่าจะเป็นมาตรการที่ดีที่สุด เพราะ

อาจจะไม่สามารถติดตั้งสัญญาณไฟตรงนั้นได้ ผมน่าจะตอบข้อซักถามครบแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วครับ  

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ รองนายกฯ สุรพล ตันสุวรรณ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ตามที่ท่านรองกิตติได้พูดถึงเรื่องการปรับการจราจร ขอเรียนว่าจากการประชุมคณะอนุกรรมการ

จราจรทางบก จ ังหว ัดลำปาง ในคร ั ้งต ่อไปนี ้ทางเทศบาลได ้นำเร ื ่องเข ้าเสนอต่อท ี ่ประชุม

คณะอนุกรรมการ จะมีเรื่องแยกทองประเสริฐ แยกการเคหะ แยกเฮือนสายคำ ที่ต้องปรับเรื่องความ

ปลอดภัยด้านการจราจรใหม้ากขึน้ รวมไปถึงการจัดการเดินรถทางเดียวในซอยกู่เกิ้ง ซึ่งท่าน สท.พัชรีฯ 

ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งทางประชาชนก็ได้แสดงความคิดเห็นและลงมติแล้วว่า อยากให้ซอยกู่เกิ้ง

เป็นการเดินรถทางเดียว แต่จะตลอดเวลา หรือช่วงเวลาเร่งด่วนในส่วนนี้จะพิจารณากันอีก อีกเรื่องคอื 

เรื่องความเร็วในชุมชน ในการประชุมคณะอนุกรรมการจราจรทางบกที่ผ่านมาได้มีการประชุมเรื่องการ

กำหนดความเร็วในย่านชุมชนสุขสวัสดิ์และทางเลียบแม่น้ำวังต้องใช้ความเร็วที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ตอนนี้ก็จะดำเนินการเร่งติดป้ายจำกัดความเร็ว ตามกฎหมายจราจรหากถนนกว้างไม่เกิน 7 เมตร ต้อง

ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะฉะนั้นบริเวณสวนภิรมย์ธาร บริเวณบ้านดงไชยจะต้อง

ดูว่าช่วงไหนมีความกว้างของถนนไม่เกิน 7 เมตร จะดำเนินการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง รวมไปถึงเรื่องความสว่างต่าง ๆ และขอนำเรียนอีกเรื่องว่า พื้นที่บริเวณแม่น้ำวังเป็นพื้นที่

คาบเกี่ยว โดยที่จริงแล้วเทศบาลไม่ใช่เจ้าของแม่น้ำวัง ซึ่งมีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งทางเลขานุการสภาฯ 

หารือกับกระผมอยู่หลายรอบว่า มี พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

ผู้ให้อนุญาตเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้ำไทยนั้น คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งภารกิ จนี้

อยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่า เพราะฉะนั้นแม่น้ำวังที่ผ่านเขตเทศบาลนครลำปางนั้นต้องยึดถือตาม 

พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย รวมถึงกรมชลประทานซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวกับลำน้ำวัง เขื่อนกิ่วคอหมา 

เขื่อนกิ่วลมรวมถึงคลองชลประทานที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียงกัน จงึขอเรียนว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่ง
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นอนใจ และปรึกษาหารอื หาช่องทางทางกฎหมายที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจ แหลง่ท่องเที่ยวของลำน้ำวัง 

แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวที่จะต้อง

ดำเนนิการรว่มกันครับ 

  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ส่วนของผมมีข้อเสนออยู่ 3 เรื่อง

ที่จะนำเสนอในที่ประชุม เรื่องแรกจะขอนัดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 

09.30 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ซึ่งอยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ถ้ามีข้อซักถามก็อยากให้ตั้ง

เป็นกระทู้ถามเข้ามา วันนี้เราใช้เวลาการซักถามในวาระอื่น ๆ ไปชั่วโมงเศษ ๆ ท่านรองนายกฯ สุรพลฯ 

มีอะไรเพิ่มเติมครับ เชญิครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมมีเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ทางจังหวัด

โดยหน่วยงานหลักคือ สำนักงานพัฒนาชุมชน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาจังหวัดลำปาง 

จะลงพื้นที่บริเวณสวนภิรมย์ธาร เพื่อจะทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องในวัน   

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ได้ตรงกับ วัน

มาฆบูชา จึงเลื่อนวันทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ และ เวทีจิตอาสาจะจัดที่สวน

ภิรมย์ธารที่เราจัดสภากาแฟ และจะมีการลงพื้นที่เพื ่อสอบถามความเห็นของเทศบาล รวมไปถึง

ประชาชน สมาชิกสภาฯ ด้วย ในการที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลแม่น้ำวัง จึงขอเรียนเชิญ

ทุกท่านในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี ้เวลา 09.00 น. ครับ  

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ถ้าเช่นนั้น ขอเปลี่ยนเวลาการ

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2 เป็นช่วงบ่ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นะครับ และหากมีข้อซักถามก็ขอให้เสนอเป็น

กระทู้ถามมานะครับ ทางท่านฝ่ายบริหารจะได้มีเวลาในการตอบอย่างชัดเจน แมน่ยำ ตรงประเด็น และ

เป็นการประหยัดเวลาในการประชุมด้วย ขอให้เสนอมาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน 

ขอความร่วมมือด้วยครับ เรื่องที่สอง อยากจะเรียนถามทางท่านผู้บริหารเกี่ยวกับการปรับปรุง

ห้องประชุมสภาฯ และบริเวณใกล้เคียง จากการที่สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว ไม่ทราบว่า        

ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และในการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ที ่กำหนดให้มีการประชุมในเดือน

พฤษภาคม ทางสภาฯ จะได้ประชุมที่ห้องประชุมนี้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถประชุมที่ห้องประชุมนี้ได้       

จะสามารถไปใช้สถานที่ใดในการประชุม ขอเรียนถามทางท่านผู้บริหารครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง      

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ      

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรื่องของการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ 

แห่งนี้ หลังจากที่สภาฯ  ได้อนุมัติงบประมาณทางเทศบาลก็รีบดำเนินการ ซึ่งครั้งแรกได้เปิดซองเพื่อ
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ว่าจ้างบริษัทออกแบบไปแล้ว แตเ่มื่อไปตรวจสอบพบว่า ไม่ได้ขึน้ทะเบียนสภาวิชาชีพ จึงตกไป และต้อง

เสียเวลาเพื่อดำเนินการใหม่ ตอนนี้ได้บริษัทออกแบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเซ็นสัญญาว่าจ้างการ

ออกแบบภายในเดือนนี ้ซึ่งหลังจากการว่าจ้างแล้ว ระยะเวลาการออกแบบจะอยู่ที่ประมาณ 75 วัน แต่

อาจจะเสร็จก่อนก็จะใช้เวลาอยู่ที่ 2 เดือนเศษ ถ้าคำนวณตามระยะเวลาแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม

ก็น่าจะส่งให้งานพัสดุดำเนินการได้ และสามารถจัดซือ้จัดจา้งในชว่งนัน้ ถ้าไม่มีการทบทวนราคานะครับ 

ระยะเวลาในการดำเนินการน่าจะเสร็จภายในปีนี้ครับ ถ้าหากระหว่างการปรับปรุงห้องประชุมแห่งนี้ 

อาจจะใช้สถานที่โฮงละกอนครับ ขอนำเรียนตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขอบคุณครับ อย่างไรก็ตาม   

ถ้าเป็นกรอบเวลาที่ท่านพูดกระผมว่า อาจจะใช้เวลานานไป กระผมอยากขอใหท้างท่านผู้บริหารติดตาม 

เร่งรัดใหร้วดเร็วและไวขึ้น เพราะว่าก่อนสมัยการดำรงตำแหน่งของสภาฯ ชุดนีจ้ะหมดวาระก็อยากจะได้

ใช้ห้องประชุมแห่งใหม่ก่อนหมดวาระ อย่างน้อยก็ประมาณ 2 สมัยครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ อีกเรื่อง

หนึ่งอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปร่วมงานที่ผู ้บริหารจัดงานประเพณีสืบสาน

วัฒนธรรมจีนหรือเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจัดที่ถนนประสานไมตรี ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ทาง

สมาชิกสภาฯ ทราบหรือยัง ขอให้แจ้งด้วยและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมกันด้วยครับ คุณภัทร 

คุณมทีรา อาจารย์สุคนธ์ เชิญไปร่วมกันนะครับ และถ้าไปร่วมก็ขอให้แจ้งทางสำนักการศึกษาด้วยครับ

เพื่อจะได้จัดเตรียมเก้าอี้ที่นั่งไว้ เพราะถ้าไม่แจ้งไว้ก่อนจะไม่ค่อยมีที่นั่งเวลาไปร่วมงาน ก็ขอเชิญชวน

ทุกท่านครับ และในโอกาสนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนคือ การขึ้นปีใหม่ของชาวจีนที่นับปีใหม่ตามจันทรคติ 

ซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้นะครับ กระผมก็อยากจะขอยกคำอวยพรที่คนจีนที่เขา

อวยพรกันมาอวยพรกับทุกท่านครับ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ขอให้ทุกท่านเฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย 

ทุกท่านครับ ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ  

เลิกประชุม  เวลา 14.40 น. 
 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 
 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
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